

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ, ĐHQG-HCM



**ĐẠI HỘI VIII**  
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ, ĐHQG - HCM  
NHIỆM KỲ 2024 - 2027

*Văn kiện*  
**ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU**  
**ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ, ĐHQG-HCM

LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2024 - 2027

(dự thảo)

**BÁO CÁO CHÍNH TRỊ**  
**CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ, ĐHQG-HCM KHÓA VII (2022 - 2024)**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ, ĐHQG-HCM**  
**LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2024 - 2027**

**Phần thứ nhất**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ, ĐHQG-HCM**  
**LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2022 - 2024**

**I. BỐI CẢNH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN**  
**TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2022 - 2024:**

Giai đoạn 2022 - 2024, đất nước và thành phố bước vào giai đoạn tập trung nguồn lực nhằm phục hồi kinh tế, xã hội hậu COVID-19. Nhiều chủ trương, chính sách quan trọng được ban hành<sup>1</sup>, trong đó xác định các nhiệm vụ chiến lược về thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế tri thức trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Vị thế, uy tín, tiếng nói của Việt Nam không ngừng được nâng cao trong khu vực và thế giới. Công nghệ thông tin phát triển ngày càng mạnh mẽ, chuyển đổi số bao trùm các hoạt động của giáo dục đại học, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đây cũng là giai đoạn các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trong bối cảnh đó, các cấp bộ Đoàn Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM đã tận dụng những cơ hội, đề ra nhiều giải pháp giải quyết những vấn đề thách thức của bối cảnh và gặt hái nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo môi trường rèn luyện chủ động, thiết thực cho đoàn viên, thanh niên, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trường tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường, nhiệm vụ phục hồi kinh tế, xã hội của Thành phố và địa phương hậu đại dịch. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường tiếp tục nhận được sự quan tâm, định hướng, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám

---

<sup>1</sup> Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2024; Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

hiệu nhà trường, sự chỉ đạo, hỗ trợ của Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM, sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của các khoa, bộ môn, các phòng, ban, trung tâm, các đơn vị bạn trên từng nội dung và nhiệm vụ công tác.

Qua 02 năm của nhiệm kỳ, đoàn viên, thanh niên trường ngày càng quan tâm tích cực, có trách nhiệm đến các vấn đề chính trị - xã hội của thành phố, đất nước và tình hình khu vực, thế giới; đóng góp trí tuệ, công sức vào sự thành công chung của nhà trường, Thành phố. Tuy nhiên, một bộ phận nhỏ đoàn viên, thanh niên còn thụ động, chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của bản thân, ít quan tâm đến việc rèn luyện, còn e ngại khi tham gia các phong trào, chương trình, hoạt động của Đoàn, chưa thể hiện rõ trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

## **II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRƯỜNG NHIỆM KỲ VII (2022 - 2024):**

### **1. Công tác giáo dục:**

***1.1. Tập trung thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030:***

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp bộ Đoàn trường tiếp tục tập trung triển khai nghiêm túc, đồng bộ gắn với việc xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên thời đại mới và thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên, chú trọng trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đoàn, Hội các cấp. Nhiều hình thức giáo dục đạo đức cách mạng được triển khai<sup>2</sup>, qua đó tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, sống có lý tưởng, đạo đức cách mạng, mục tiêu phấn đấu, khát vọng phát triển Thành phố, đất nước.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh<sup>3</sup> tiếp tục được hoàn thiện song song trực tuyến và trực tiếp, phát huy hiệu quả và dần trở thành không gian để các cơ sở Đoàn, đoàn viên, thanh niên chủ động tìm hiểu, tổ chức sinh hoạt các chuyên đề gắn với những di sản vật thể, phi vật thể mang dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền về sự nghiệp, cuộc đời, di sản của Bác được triển khai tích cực, thường xuyên, đặc biệt tập trung

<sup>2</sup> Trong nhiệm kỳ, Đoàn trường đã tổ chức 12 chuyên đề với hơn 6.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Các hoạt động tiêu biểu như xây dựng tủ sách “Di sản Hồ Chí Minh”, thực hiện các triển lãm “Hành trình theo dấu chân Bác trên đất nước Việt Nam”, “Hành trình 30 năm Người đi tìm hình của nước”, chương trình “Ánh sáng lý luận trẻ”, Cuộc thi biểu diễn nghệ thuật “Theo chân Bác” đã thu hút sự quan tâm đông đảo của đoàn viên, thanh niên tìm hiểu về sự nghiệp, cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần đưa giá trị di sản của Bác đi vào cuộc sống thường ngày của mỗi đoàn viên, thanh niên trường.

<sup>3</sup> Không gian văn hóa Hồ Chí Minh hiện đang trưng bày hơn 200 tư liệu tranh, ảnh, sách, báo về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Bác. Không gian trực tuyến được triển khai song song trên website Đoàn, Hội [iuyouth.edu.vn](http://iuyouth.edu.vn).

vào các dịp kỷ niệm lớn về Bác, tận dụng tối đa các nền tảng công nghệ số<sup>4</sup>. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương thanh niên điển hình<sup>5</sup> được chú trọng, tạo động lực trong đoàn viên, sinh viên trong tham gia xây dựng mẫu hình thanh niên thời đại mới. Trong nhiệm kỳ, đảm bảo 100% cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện các công trình, phần việc làm theo lời Bác.

***\*Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:***

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đầu tư nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo, tiếp cận hiệu quả đoàn viên, thanh niên trường<sup>6</sup>. Các nền tảng số, mạng xã hội được tận dụng triệt để. Nội dung giáo dục, tuyên truyền được xây dựng bám sát định hướng của Đảng ủy và cấp Thành, tập trung vào các nội dung của Nghị quyết Đảng bộ các cấp, Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp<sup>7</sup>. Đoàn trường đặc biệt chú trọng việc trang bị, nâng cao khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh niên, đặc biệt phát huy Câu lạc bộ Lý luận trẻ, xem đây là lực lượng nòng cốt trong thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng thường xuyên cho đoàn viên, thanh niên.

Công tác dư báo, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận trong đoàn viên, thanh niên được thực hiện sâu sát từ cấp Trường đến cơ sở. Phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ Đoàn nòng cốt, các diễn đàn đối thoại<sup>8</sup>, các nền tảng số, mạng xã hội nhằm chủ động, kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên<sup>9</sup>. Đẩy mạnh việc tuyên truyền nâng cao kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc, tin giả, nâng cao ý thức cảnh giác cách

---

<sup>4</sup> Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ trên các kênh thông tin chính thức của Đoàn, Hội và hơn 20 trang cộng đồng của các cơ sở Đoàn trực thuộc. Chuyên mục “**Bác Hồ qua từng trang sách**” trên website Đoàn, Hội được duy trì thường xuyên với hơn 1.000 lượt tiếp cận trên mỗi bài đăng.

<sup>5</sup> Trong nhiệm kỳ, có 01 đồng chí đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc và cụm Đông Nam Bộ; 05 đồng chí đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp Thành phố; 290 “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp trường; 19 cán bộ trẻ tiêu biểu ĐHQG-HCM; 30 cán bộ, giảng viên trẻ tiêu biểu cấp trường.

<sup>6</sup> Định kỳ tổ chức các lớp “Các bài lý luận chính trị”, tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên thực hiện bài thi “Các bài lý luận chính trị” trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

<sup>7</sup> Bên cạnh việc đảm bảo tổ chức các hội nghị học tập, nghiên cứu Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Đoàn trường lồng ghép vào các chuyên đề tập huấn nội dung hướng dẫn cụ thể hóa Nghị quyết và Chương trình hành động vào chương trình năm học, chương trình, hoạt động cụ thể của các cơ sở Đoàn.

<sup>8</sup> Các hoạt động tiêu biểu như Diễn đàn “Khát vọng cống hiến - Lễ sống thanh niên”, Chương trình “Ánh sáng lý luận trẻ”.

<sup>9</sup> Thông qua đa dạng các phương thức tiếp nhận, chủ yếu qua trang cộng đồng “IU Youth Voice”, trong nhiệm kỳ, Đoàn trường đã tiếp nhận và phản hồi hơn 3.600 lượt ý kiến của đoàn viên, thanh niên; tham mưu Ban Giám hiệu trường, đề xuất Ban Chủ nhiệm các Khoa, Bộ môn hơn 30 kiến nghị của sinh viên tập trung vào các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất, công tác triển khai Quy chế điểm rèn luyện mới, học bổng, đăng ký môn học.

mạng trong đoàn viên, thanh niên để tham gia đấu tranh, phản biện các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai lệch, đặc biệt trên không gian mạng<sup>10</sup>.

***\*Công tác giáo dục pháp luật:***

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên được triển khai rộng rãi, duy trì thường xuyên thông qua các chuyên mục thông tin pháp luật<sup>11</sup>. Nội dung, hình thức tuyên truyền không ngừng được đổi mới theo hướng sáng tạo, gần gũi, liên hệ trực tiếp với quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên<sup>12</sup>. Thông qua các chương trình, hoạt động cụ thể, công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan, đơn vị hữu quan<sup>13</sup> đã đưa công tác giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên đáp ứng các yêu cầu đề ra, góp phần xây dựng thói quen “Sống và làm theo Hiến pháp và Pháp luật” trong đoàn viên, thanh niên trường.

***\*Công tác giáo dục truyền thống:***

Công tác giáo dục truyền thống được quan tâm triển khai xuyên suốt nhiệm kỳ<sup>14</sup>, thường xuyên đổi mới phương thức giáo dục, tuyên truyền đã tạo nên những chuyển biến sâu sắc, toàn diện, đi vào thực chất, trọng tâm gắn với các ngày lễ, dịp kỷ niệm lớn trong năm<sup>15</sup>, góp phần giáo dục thế hệ đoàn viên, thanh niên trường về những giá trị truyền thống

<sup>10</sup> Đoàn trường thực hiện Chuyên mục “Diệt trừ ma trận tin giả - Lan tỏa sự thật”, Chuyên mục “Tin tức 24/7” nhằm kịp thời chuyển tải các thông tin chính thống đến đoàn viên, thanh niên trường; tổ chức hội thảo “Tư duy phản biện và nhận diện tin giả trên mạng xã hội”.

<sup>11</sup> Các chuyên mục tiêu biểu như Chuyên mục “Mỗi tuần một chút luật” phổ biến thông tin, kiến thức pháp luật cho sinh viên; Chuyên mục “IU 24/7” cập nhật thường xuyên các tin tức pháp luật, tình hình an ninh trật tự xã hội khu vực cho đoàn viên, thanh niên trường.

<sup>12</sup> Tập trung tuyên truyền về Luật Thanh niên 2020, các Nghị định triển khai Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thanh niên, về giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, phát triển TP. Hồ Chí Minh.

<sup>13</sup> Trong nhiệm kỳ, Đoàn trường đã phối hợp tổ chức hơn 22 hoạt động về giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên trường. Các chương trình, hoạt động tiêu biểu gồm Cuộc thi tìm hiểu pháp luật “IU and the Lawgical” và “IU Explaw” phối hợp với Phòng Thanh tra - Pháp chế; các chuyên đề tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, phòng tránh tin dụng “đen”, đa cấp biến tướng phối hợp với Đoàn Công an Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương; các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hằng năm; Ngày hội “Sinh viên với văn hóa giao thông” phối hợp với Đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM, Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP. Hồ Chí Minh (PC08) và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sơn Minh (Head Honda Sơn Minh); Cuộc thi “Thanh niên hiểu luật” tìm hiểu về Luật Thanh niên và Luật An toàn giao thông.

<sup>14</sup> Triển khai thực hiện các chuyên mục “Đại Việt sử ký”, chuyên mục “Bản sắc văn hóa Việt”, triển lãm “Hành trình văn hóa chợ truyền thống tại TP.HCM” đã thu hút hơn 25.000 lượt xem và tương tác. Chương trình “Sân khấu hóa lịch sử” tái hiện lại những câu chuyện lịch sử, hình tượng các anh hùng lịch sử, thu hút hơn 1.000 đoàn viên, sinh viên tham gia.

<sup>15</sup> Thực hiện các tin bài ôn lại truyền thống vào các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng trong năm như ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01), kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9),

tốt đẹp của dân tộc, bồi dưỡng tinh thần xung kích, trách nhiệm tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và đất nước.

Duy trì hiệu quả mô hình “Điểm hẹn văn hóa, lịch sử - Lord of Puzzles”<sup>16</sup>, từng bước đưa việc tìm hiểu về các giá trị truyền thống tốt đẹp, lịch sử dân tộc trở thành một việc làm thường xuyên, chủ động trong đoàn viên, thanh niên trường. Các cấp bộ Đoàn tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu”, thực hiện các công trình, phần việc cụ thể hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được chú trọng triển khai nghiêm túc<sup>17</sup>, vận động được sự tham gia của các nguồn lực xã hội. Các chương trình “Về nguồn” được tổ chức thường xuyên, thiết thực, gắn với địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ trong và ngoài Thành phố.

### ***\*Công tác giáo dục đạo đức, lối sống:***

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong nhiệm kỳ được các cấp bộ Đoàn đặc biệt quan tâm, đề ra nhiều giải pháp mới, hiệu quả. Trong đó, nội dung tuyên truyền, giáo dục được đổi mới theo hướng liên hệ chặt chẽ với đời sống xã hội và định hướng nghề nghiệp của sinh viên các khối ngành. Phát huy tích cực năng lực sáng tạo, sự năng động, yêu thích trải nghiệm của sinh viên vào việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền văn hóa học đường, văn hóa thường thức, văn hóa đọc<sup>18</sup>, các hoạt động định hướng các giá trị thẩm mỹ trong đoàn viên, thanh niên. Chú trọng vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên. Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày 01 tin tốt, mỗi tuần 01 câu chuyện đẹp”<sup>19</sup>, góp phần

---

ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11),... Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với hơn **1.000** lượt tham gia; tổ chức Chương trình sân khấu hóa lịch sử “Sáng mãi Điện Biên” với hơn **200** đoàn viên, thanh niên tham gia; thực hiện các tuyển bài ôn lại chiến thắng lịch sử đạt hơn **12.000** lượt tiếp cận.

<sup>16</sup> Cuộc thi đã thu hút hơn **800** thí sinh tham gia vòng loại. Nội dung cuộc thi xoay quanh các chủ đề về lịch sử, văn hóa, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tình hình thời sự, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Hình thức cuộc thi đổi mới qua các năm, đa dạng, kết hợp trực tuyến và trực tiếp.

<sup>17</sup> Đoàn trường tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các vua Hùng nhân Giỗ tổ Hùng Vương, tại Bến Nhà Rồng nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; tham gia Chương trình “Thắp nến tri ân” tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM nhân Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7), kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4). Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức thăm hỏi và trao tặng **124** phần quà đến các hộ gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình Ba Má phong trào.

<sup>18</sup> Các hoạt động tiêu biểu như Chương trình “Sách cho tôi, cho bạn”, Ngày hội Sách và Văn hóa đọc “IU Bookfair” đã giới thiệu hơn **2.700** đầu sách đến đoàn viên, thanh niên.

<sup>19</sup> Thực hiện các chuyên mục “IU Trivia”, “Humans of IU”, không gian vinh danh, giới thiệu các gương cán bộ, giảng viên trẻ, sinh viên tiêu biểu trên website Đoàn, Hội. Sử dụng hiệu quả hệ thống LCD tại các thang máy trong việc tuyên truyền, giới thiệu các gương điển hình, những câu chuyện đẹp. Chuỗi “Series Sharing” chia sẻ về các gương

lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng, định hướng các hành vi chuẩn mực trong văn hóa ứng xử cho đoàn viên, thanh niên.

### ***1.2. Đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục của Đoàn:***

Việc đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục được các cấp bộ Đoàn quyết tâm thực hiện, tận dụng tối đa sự phát triển của các nền tảng số, công nghệ thông tin. Phát huy hệ thống các trang cộng đồng, kênh thông tin chính thức của Đoàn, Hội, các cơ sở Đoàn trực thuộc. Chủ động nghiên cứu, nắm bắt các xu hướng mới, mối quan tâm của đoàn viên, thanh niên hiện nay làm cơ sở thiết kế các nội dung giáo dục, sản phẩm tuyên truyền phù hợp với đặc điểm thế hệ Z.

Việc triển khai các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng được cụ thể hóa, phù hợp với thực tiễn đơn vị. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chức năng, các cơ quan hữu quan để cập nhật thường xuyên nội dung tuyên truyền, giáo dục phù hợp với tình hình thực tiễn. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn nòng cốt, thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ cùng tham gia công tác giáo dục, định hướng chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên trước các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, đặc biệt là trên không gian mạng.

## **2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:**

### ***2.1. Phong trào Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:***

Các hoạt động phát huy chuyên môn của đoàn viên, thanh niên được đẩy mạnh. Việc triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” được duy trì hiệu quả, phong trào “Cán bộ, giảng viên trẻ tiêu biểu” ngày càng lan tỏa rộng khắp, có chiều sâu, tạo môi trường rèn luyện tích cực cho đoàn viên, thanh niên theo từng nhóm đối tượng<sup>20</sup>, phát huy trí tuệ, sức trẻ tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường, xây dựng trường đại học nghiên cứu hàng đầu trong khu vực và thế giới. Các hoạt động tình nguyện gắn với chuyên môn, đóng góp sáng kiến, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn được triển khai sôi nổi, từng bước

---

cán bộ Đoàn, Hội tiêu biểu các thời kỳ, các gương sinh viên tiêu biểu trên các lĩnh vực đã thu hút hơn **30.000** lượt tiếp cận trên cả hai nền tảng TikTok và Facebook.

<sup>20</sup> Trong nhiệm kỳ có **01** đồng chí đạt Giải thưởng Quả cầu vàng, đạt Danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM”, Danh hiệu “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu”, **02** sinh viên đạt Giải thưởng “Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam”, **10** sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố, **25** “Sinh viên 5 tốt ĐHQG-HCM”.

tạo dấu ấn tích cực của đoàn viên, thanh niên trong tham gia phát triển nhà trường<sup>21</sup>, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh của Thành phố và các mục tiêu phát triển bền vững<sup>22</sup>.

Đoàn trường đã tăng cường phối hợp, đảm bảo công tác thông tin thường xuyên với Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM, Ký túc xá ĐHQG-HCM, Thành Đoàn Thủ Đức, Thành Đoàn Dĩ An về tình hình trật tự xã hội của trường và địa bàn. Trọng tâm phát huy đội ngũ cán bộ Đoàn nòng cốt trong nắm bắt tình hình dư luận sinh viên tại từng chi đoàn, cơ sở Đoàn trực thuộc được duy trì hiệu quả.

Chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Thành phố hỗ trợ cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên trường thực hiện định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VneID<sup>23</sup>. Hưởng ứng tích cực Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”<sup>24</sup> do Trung ương Đoàn phát động kết hợp giáo dục, tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Giới thiệu đoàn viên, thanh niên tiêu biểu tham gia các chương trình gắn với biên giới, biển, đảo do cấp Thành và Trung ương tổ chức<sup>25</sup>.

## ***2.2. Phong trào Thanh niên tình nguyện:***

Phong trào tình nguyện tiếp tục là phong trào thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia trong nhiệm kỳ. Các hoạt động tình nguyện không ngừng được mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, gắn với các địa bàn cụ thể đã để lại những công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực về đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội

---

<sup>21</sup> Phát huy đội ngũ cán bộ trẻ, thực hiện tốt Phong trào “3 trách nhiệm”, tham gia cải cách quy trình, đổi mới phương pháp xử lý, giải quyết công việc hiệu quả, nâng cao chất lượng giảng dạy, phục vụ sinh viên. Các cấp bộ Đoàn tích cực tham gia thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM (5/12/2003 - 5/12/2023). Tổ chức Hội thảo chuyên đề “Đề xuất giải pháp khoa học và công nghệ ứng dụng xây dựng Khu đô thị Đại học: Xanh - Thông minh - Bản sắc”.

<sup>22</sup> Các hoạt động tiêu biểu như Ngày hội “Green Day” nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên; phối hợp với Trung tâm khu vực miền Nam về Giáo dục phát triển bền vững, Công ty CP Tetra Pak Việt Nam, Lagom Việt Nam, Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường triển khai các điểm thu gom vỏ hộp giấy, trạm thu pin đã qua sử dụng; Chương trình “IU Go Goals” hưởng ứng Giờ Trái Đất, Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới; Cuộc thi “Nhà bảo vệ môi trường trẻ”, Diễn đàn “Youth with Sustainmind Forum” với sự tham gia của 90 sinh viên trong và ngoài nước.

<sup>23</sup> Hoạt động đã hỗ trợ hơn 200 viên chức, người lao động, sinh viên, học viên cao học kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VneID ngay tại trường.

<sup>24</sup> Đoàn trường đã triển khai treo 15 bản đồ tại các khu vực sinh hoạt chung của Đoàn, Hội và các không gian truyền thông của Đoàn Khoa, Bộ môn.

<sup>25</sup> Giới thiệu sinh viên tham gia Hành trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” tại quần đảo Trường Sa, Chương trình “Nghĩa tình biên giới” tại huyện Cần Giờ, Chương trình “Biên giới, biển, đảo trong tim tôi” tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.



của người dân tại các địa bàn đồng quân<sup>26</sup>. Hình thức tình nguyện ngắn ngày, theo dự án<sup>27</sup> được chú trọng đầu tư, định hướng, đã kích lệ tinh thần xung kích tình nguyện rộng khắp trong đoàn viên, thanh niên trường. Các hoạt động tình nguyện thường xuyên<sup>28</sup> được tổ chức hiệu quả, tập trung tại các cơ sở Đoàn trực thuộc. Các chiến dịch tình nguyện lớn như Chiến dịch Xuân tình nguyện, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tiếp tục được tổ chức thành công, tập hợp được các nguồn lực xã hội cùng thực hiện các công trình thanh niên, phần việc an sinh xã hội. Đặc biệt, trong các lần tổ chức chiến dịch trong nhiệm kỳ đã có sự tham gia của các sinh viên quốc tế học tập tại trường và sinh viên từ các trường đại học, học viện tại Singapore, bước đầu lan tỏa dấu ấn tình nguyện của sinh viên trường đến bạn bè quốc tế<sup>29</sup>.

### **2.3. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo:**

Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo đã được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, mở rộng về quy mô, nâng cao về chất lượng. Điểm nhấn của phong trào trong nhiệm kỳ là những chương trình, hoạt động về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo<sup>30</sup> đã lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên, cùng nhà trường thực hiện các nhiệm vụ phát triển chiến lược trong giai đoạn mới. Việc nâng chất các chương trình, hoạt động về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo được các cấp bộ Đoàn chú trọng thực hiện.

Các hình thức kêu gọi, tiếp nhận ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường được triển

---

<sup>26</sup> Tổng nguồn kinh phí cho các hoạt động tình nguyện trong nhiệm kỳ đạt hơn **500** triệu đồng. Trong đó, đã hỗ trợ **2.200** người dân tại địa bàn đồng quân thực hiện định danh điện tử mức 1, 2, nhập liệu thông tin “Công dân học tập”; hỗ trợ giống cây trồng cho **02** hộ gia đình; trao tặng hơn **860** phần quà khuyến học cho các em thiếu nhi, phần quà an sinh xã hội; trao tặng **1.100** đầu sách xây dựng thư viện cộng đồng, thư viện trường học; trồng mới **60** cây xanh; thực hiện **01** sân chơi thiếu nhi với tổng kinh phí **30** triệu đồng, sơn mới **03** điểm trường.

<sup>27</sup> Các dự án tình nguyện nổi bật trong nhiệm kỳ như dự án “Hòa nhịp biển xanh” làm sạch biển tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang; dự án “Trạm thu gom pin cũ”, chương trình “Hành trình dấu chân đỏ”, chương trình “Nâng bước tới trường”, chương trình “Live to love”.

<sup>28</sup> Trong nhiệm kỳ đã tổ chức hơn **35** hoạt động tình nguyện thường xuyên, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” thu hút hơn **35.200** lượt sinh viên tham gia. Phát huy tích cực lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng Phong trào “Ký túc xá văn minh - sạch đẹp - an toàn” với các hoạt động làm sạch khuôn viên ký túc xá, trồng cây xanh. Chương trình “Hiển máu tình nguyện” với **04** lần tổ chức đã tiếp nhận gần **2.000** đơn vị máu.

<sup>29</sup> Duy trì hiệu quả hoạt động của đội hình “Hỗ trợ sinh viên quốc tế Malaysia”, triển khai mới đội hình “Hỗ trợ sinh viên quốc tế Singapore”, kết nối, giới thiệu sinh viên quốc tế đang học tập tại trường tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Chiến dịch Xuân tình nguyện.

<sup>30</sup> Các hoạt động tiêu biểu trong nhiệm kỳ như Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số thu hút hơn **1.500** lượt sinh viên tham gia, Cuộc thi khởi nghiệp “IU Startup Demo Day” thu hút **22** dự án sinh viên khởi nghiệp đăng ký dự thi, Hội trại Sinh viên sáng tạo “IU Innovation Camp” với **25** đội dự thi và **50** ý tưởng, sản phẩm sáng tạo, Chuỗi hội nghị “Aurora Odyssey - Hành trình nắm bắt công nghệ thời đại 4.0” do CLB Khởi nghiệp Flagship và Hub Network HCMC đồng tổ chức, Cuộc thi “Sáng tạo Kỹ thuật Y Sinh - BME Innovation Competition” (Đoàn Khoa Kỹ thuật Y Sinh), Chương trình “Phát triển nhân tài số” với **500** cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia, chuyên đề tập huấn “Đổi mới sáng tạo trong giáo dục”, Hội thảo “Creativity and Innovation in Education: Where to Start”.

khai đồng bộ từ cấp Trường đến cơ sở<sup>31</sup>. Tăng cường thông tin, truyền thông về các cuộc thi ý tưởng sáng tạo trong nước và quốc tế đến đoàn viên, thanh niên. Nhiều dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên trường được giới thiệu tham gia các sân chơi lớn trong nước và quốc tế đã đạt nhiều thành tích ấn tượng<sup>32</sup>.

### **3. Tổ chức các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên:**

#### **3.1. Chương trình đồng hành cùng thanh niên trong học tập:**

Các chương trình, hoạt động đồng hành, hỗ trợ sinh viên trong học tập<sup>33</sup> được triển khai đa dạng, cụ thể đến từng nhóm sinh viên các khóa, đặc biệt là tân sinh viên và sinh viên năm cuối. Phát huy cơ sở Đoàn trong thiết kế các chương trình, hoạt động phù hợp với từng ngành học. Đoàn trường phát huy vai trò cầu nối giữa sinh viên với nhà trường thông qua việc thường xuyên theo dõi, lắng nghe, nắm bắt nguyện vọng của sinh viên, kịp thời đề xuất với lãnh đạo nhà trường, phối hợp với Ban Chủ nhiệm các Khoa, Bộ môn, các phòng ban chức năng kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, đề xuất, kiến nghị của sinh viên. Chủ động kết nối các nguồn học bổng, giới thiệu đến sinh viên có thành tích học tập xuất sắc<sup>34</sup>.

Phối hợp với Hội Sinh viên trường phát triển phong trào “Sinh viên 5 tốt”, triển khai các giải pháp cụ thể nhằm khuyến khích, hỗ trợ sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học<sup>35</sup>. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc định hướng, phát huy các câu lạc bộ học thuật tổ chức các sân chơi học thuật phù hợp với nguyện vọng của sinh viên, xây dựng thư viện lưu trữ tài nguyên môn học, đề tài luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên. Nhiều chương trình học thuật có sự đồng hành, cố vấn của các chuyên gia quốc tế đã góp phần nâng cao uy tín, chất lượng của các chương trình.

<sup>31</sup> Giải thưởng “Sáng kiến sinh viên - Student Initiative Award” lần đầu tiên được tổ chức, tạo sân chơi dành cho sinh viên với những ý tưởng mang tính đổi mới về 04 mảng học thuật, tình nguyện, hội nhập, tổ chức.

<sup>32</sup> Giải Ba Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp - SV-Startup” (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Giải Ba Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận (UBND tỉnh Bình Thuận), Top 5 Bảng Talent Hub Cuộc thi khởi nghiệp Startup Wheel (Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp TP.HCM - BSSC), Giải Khuyến khích Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CIC (ĐHQG-HCM), Top 10 Cuộc thi Đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao), Top 20 Techfest (Bộ Khoa học và Công nghệ)

<sup>33</sup> Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức **52** chương trình, hoạt động học thuật thu hút hơn **50.340** lượt sinh viên tham gia. Các hoạt động tiêu biểu như Cuộc thi “BT Science Debate” (Đoàn Khoa Công nghệ Sinh học), Cuộc thi “Teach-Innovat-Ed Contest” (Đoàn Khoa Ngôn ngữ), Cuộc thi học thuật “Vietnam Young Logistics Talent” (Đoàn Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp), Cuộc thi “EE Racing” (Đoàn Khoa Điện - Điện tử), Cuộc thi Phân tích dữ liệu - Healing for the Future (CLB IU Martic, Đoàn Khoa Quản trị Kinh doanh).

<sup>34</sup> Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu đến sinh viên **17** chương trình học bổng như học bổng Vừ A Dính, học bổng Lương Văn Can, học bổng tài năng STEM, học bổng AmCham, học bổng Honda Yes,...

<sup>35</sup> Trong nhiệm kỳ đã tổ chức **32** hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học các cấp, tiêu biểu như Tuần lễ “Sinh viên nghiên cứu khoa học”, Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”, Chuỗi hội thảo “Gen Z đi nghiên cứu”, hoạt động “Journal Hub - Kỹ năng trình bày bài báo, nghiên cứu khoa học”, Hội thảo “Quản lý tiến độ dự án” và Hội thảo “Đẩy mạnh, tăng cường nghiên cứu khoa học trong sinh viên” (Đoàn Khoa Kỹ thuật và Quản lý Xây dựng).

### ***3.2. Chương trình đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp:***

Đoàn trường phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên tổ chức thường xuyên các chương trình, hoạt động hướng nghiệp, trang bị kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên<sup>36</sup>, giới thiệu thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp đối tác đến sinh viên thông qua các ngày hội việc làm<sup>37</sup>, công thông tin việc làm - thực tập. Tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên về Đề án số 01-ĐA/TU ngày 05/02/2021 của Thành ủy về hỗ trợ phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2035 và Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ phát triển các ý tưởng sáng tạo, dự án tiềm năng của cán bộ, giảng viên trẻ, đoàn viên, sinh viên trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các dự án về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh<sup>38</sup>. Phát huy tích cực đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ trong đồng hành cùng hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của sinh viên. Kết nối hiệu quả nguồn lực từ cựu sinh viên cùng tham gia các hoạt động đồng hành cùng sinh viên khởi nghiệp<sup>39</sup>. Hoạt động đồng hành cùng sinh viên lập nghiệp, khởi nghiệp được duy trì tổ chức hiệu quả ở các cơ sở Đoàn<sup>40</sup>.

### ***3.3. Chương trình đồng hành cùng thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần:***

Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã không ngừng nghiên cứu, đổi mới các phương thức tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên<sup>41</sup>, thường xuyên cập nhật các chuyên đề mới đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và xu hướng phát

<sup>36</sup> Trong nhiệm kỳ đã tổ chức **24** chương trình, hoạt động hướng nghiệp, trang bị kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên các khối ngành, tiêu biểu như Chuỗi hoạt động tham quan doanh nghiệp “Company Inside Out”, Hội thảo “From Class to Career: The End of Learning” phối hợp với Đại học Macquarie, Úc tổ chức, Dự án WECARE đồng hành cùng YMCA Việt Nam tạo cơ hội cho sinh viên học tập, tham quan các mô hình doanh nghiệp xã hội.

<sup>37</sup> Phối hợp tổ chức Ngày hội việc làm IU Job Fair giúp kết nối sinh viên với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng thông qua các gian hàng doanh nghiệp, các buổi workshops kỹ năng phỏng vấn, chuẩn bị CV, trò chuyện cùng nhà tuyển dụng.

<sup>38</sup> Các chuyên mục “Động lực khởi nghiệp”, “Dự án khởi nghiệp tiêu biểu” được duy trì thường xuyên, thu hút **1.200** lượt tiếp cận trên mỗi bài đăng, góp phần tạo động lực, trang bị kiến thức về khởi nghiệp cho sinh viên.

<sup>39</sup> Trong nhiệm kỳ đã thành công kết nối **08** doanh nghiệp của các cựu sinh viên cùng tham gia các hoạt động về khởi nghiệp của sinh viên.

<sup>40</sup> Các hoạt động tiêu biểu như Hội thảo “Sinh viên Xây dựng dần thân vào nghề” (Đoàn Khoa Kỹ thuật và Quản lý xây dựng), Hội thảo “Zers in Marketing Universe” (CLB Marketing, Đoàn Khoa Quản trị Kinh doanh), Hội thảo “Companion Matrix” (Đoàn Bộ môn Toán), Hội thảo “IC Design - Craze and Things You Should Know” (Đoàn Khoa Điện - Điện tử), Tọa đàm “First Step to Become a Scientist” (Đoàn Khoa Công nghệ Sinh học), Hội thảo “IT College Roadmap” (Đoàn Khoa Công nghệ Thông tin).

<sup>41</sup> Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức **28** chương trình, hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên, thu hút hơn **3.140** lượt sinh viên tham gia. Các nội dung trang bị như tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, kỹ năng giao tiếp hiệu quả, năng lực phân biện, kỹ năng thiết kế, truyền thông, năng lực đổi mới sáng tạo.

triển, tập trung vào các chuyên đề nâng cao năng lực số cho sinh viên, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc giảng dạy và học tập.

Các sân chơi văn hóa nghệ thuật<sup>42</sup>, thể dục thể thao<sup>43</sup> được tổ chức sôi nổi từ cấp trường đến các cơ sở Đoàn trực thuộc. Hình thức tổ chức được đầu tư đổi mới<sup>44</sup>, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên trường. Các giải pháp chăm sóc sức khỏe tâm thần<sup>45</sup> cho sinh viên được thực hiện bài bản từ công tác tuyên truyền đến hoạt động trang bị nhận thức, kỹ năng nhận diện vấn đề sức khỏe tâm thần và các giải pháp tham vấn chuyên sâu.

#### 4. Thực hiện Chương trình “Vì đàn em thân yêu”:

Các hoạt động chăm lo thiếu nhi trong nhiệm kỳ được các cấp bộ Đoàn quan tâm tổ chức gắn với các chiến dịch tình nguyện lớn, các đợt cao điểm “Vì đàn em thân yêu”, kêu gọi hiệu quả các nguồn lực xã hội, đã để lại những công trình, phần việc cụ thể, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các em thiếu nhi<sup>46</sup>. Các sân chơi khoa học, nâng cao năng lực ngoại ngữ, tập huấn kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, sử dụng mạng an toàn, các kỹ năng mềm được đẩy mạnh, đầu tư nội dung, phát huy đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên tham gia công tác giáo dục, chăm lo thiếu nhi thông qua các đội hình tình nguyện. Đoàn trường phối hợp với Công đoàn trường tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, ý nghĩa cho con em cán bộ, giảng viên, người lao động nhân các dịp lễ, tết gắn với thiếu nhi<sup>47</sup>.

#### 5. Công tác quốc tế thanh niên:

Trong nhiệm kỳ, công tác quốc tế thanh niên đã có bước phát triển mới, đạt nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực của đoàn viên, thanh niên trong hội nhập

---

<sup>42</sup> Trong nhiệm kỳ đã tổ chức **15** sân chơi văn hóa nghệ thuật thu hút hơn **28.130** lượt sinh viên tham gia. Các hoạt động tiêu biểu như Cuộc thi IU Idol, Mộc Show, Nhiệt Show (Đội Văn nghệ Xung kích), Initiation Vibes, Carol of the Strings (CLB Guitar), Workshop cải lương “Tiếng vọng trăm năm” (CLB Kịch IU Lumb, Đoàn Khoa Công nghệ Sinh học).

<sup>43</sup> Trong nhiệm kỳ các cấp bộ Đoàn đã tổ chức **12** chương trình, hoạt động thể dục thể thao dành cho sinh viên thu hút hơn **10.000** lượt sinh viên tham gia. Các hoạt động tiêu biểu như Giải chạy “Time to Run”, “VNU Will Run”, phối hợp với Nhà Văn hóa Sinh viên tổ chức “Giải Việt dã Sinh viên TP.HCM”, “Giải Cờ vua Học sinh, Sinh viên TP.HCM”. Các hoạt động tiêu biểu của cơ sở như Hội thao BA Hercules (Đoàn Khoa Quản trị Kinh doanh), IT Gaming Tournament (Đoàn Khoa Công nghệ Thông tin), EE Power (Đoàn Khoa Điện - Điện tử), IU League, IU FC Online Arena (CLB Bóng đá).

<sup>44</sup> Hằng năm, Đoàn trường thực hiện các sản phẩm âm nhạc chào Xuân như “Xuân tươi rói”.

<sup>45</sup> Các hoạt động tiêu biểu như Hội thảo “Làm bạn với cảm xúc”, Hội thảo “Thông điệp từ cảm xúc”.

<sup>46</sup> Trong nhiệm kỳ, đã trao tặng **50** suất học bổng thiếu nhi gồm hiện kim và vật phẩm, thực hiện **01** sân chơi thiếu nhi; tổ chức **50** buổi sinh hoạt hè, **38** buổi tập huấn kỹ năng thực hành xã hội, **52** buổi ôn tập tiếng Anh với tổng lượt thiếu nhi thụ hưởng các hoạt động chăm lo đạt **4.200** lượt.

<sup>47</sup> Các hoạt động nổi bật như Chương trình “Vui bước rước đèn - Đêm hội gắn kết” nhân dịp Tết Trung thu, hoạt động hè hưởng ứng chủ đề “Em yêu Thành phố của em”.

quốc tế<sup>48</sup>, lan tỏa giá trị tích cực của các chương trình, hoạt động của Đoàn đến bạn bè quốc tế. Các cấp bộ Đoàn thường xuyên tuyên truyền về đối ngoại, tình hình thế giới, các vấn đề khu vực, toàn cầu đến đoàn viên, thanh niên. Các hoạt động nâng cao năng lực hội nhập, sân chơi hội nhập<sup>49</sup> cho đoàn viên, thanh niên được tiếp tục đầu tư về chất lượng. Các hoạt động hỗ trợ sinh viên nước ngoài đang học tập tại trường được chú trọng, tăng cường phối hợp với Trung tâm Trao đổi Giáo dục quốc tế<sup>50</sup>. Hoạt động giao lưu hữu nghị, học tập, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị, tổ chức sinh viên tại các trường đại học, học viện ngoài nước<sup>51</sup> trong nhiệm kỳ được triển khai bài bản, đã khẳng định vị thế, uy tín và sức lan tỏa của hoạt động Đoàn trường trong khu vực, tạo bước đệm cho hội nhập quốc tế toàn diện.

## **6. Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên:**

### **6.1. Công tác cán bộ Đoàn:**

Công tác cán bộ Đoàn trong nhiệm kỳ được chuẩn hóa, đảm bảo thực hiện đúng quy định. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn đội ngũ cán bộ Đoàn từ nguồn cán bộ Đoàn trung học phổ thông, sinh viên 5 tốt, sinh viên tiêu biểu được quan tâm, thực hiện thường xuyên, góp phần đảm bảo sự ổn định trong công tác điều hành, tổ chức hoạt động Đoàn từ cấp trường đến cơ sở. Việc triển khai và thực hiện phong cách cán bộ Đoàn từng bước tạo chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao tính tiên phong, gương mẫu, vai trò thủ lĩnh của cán bộ Đoàn các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp vững về tư tưởng, chính trị.

Cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp được tạo điều kiện, cử tham gia các lớp tập huấn, chương trình bồi dưỡng chức danh do Đoàn cấp trên tổ chức. Công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ tại nguồn được duy trì hiệu quả, bám sát các chủ trương, định hướng, yêu cầu của Đoàn cấp trên, cập nhật các vấn đề thực tiễn mới trong công tác<sup>52</sup>. Công tác đánh giá lao động cán bộ Đoàn các cấp gắn liền với công tác khen thưởng. Đoàn trường thực hiện có hiệu quả việc tham mưu các chế độ, chính sách đối với

<sup>48</sup> Phối hợp với các trung tâm Anh ngữ trao tặng 230 suất học bổng tiếng Anh cho sinh viên với tổng giá trị hơn 02 tỷ đồng; tổ chức 23 hoạt động nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên.

<sup>49</sup> Các hoạt động tiêu biểu như Ngày hội văn hóa Nhật Bản, Ngày hội văn hóa Hàn Quốc, Ngày hội văn hóa các quốc gia nói tiếng Anh, Ngày hội văn hóa - Tinh hoa và hội nhập.

<sup>50</sup> Các đơn vị phối hợp gồm Trường Đại học Quản lý Singapore (SMU), Viện Giáo dục Kỹ thuật Singapore, Trường Ngee An Polytechnic, tổ chức Youth Corp Singapore trực thuộc Ủy ban Thanh niên Quốc gia Singapore.

<sup>51</sup> Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 02 chương trình giao lưu trực tuyến với sinh viên quốc tế Trường Đại học Deakin (Úc), Trường Đại học Quản lý Singapore.

<sup>52</sup> Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 17 chuyên đề tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt tại các cơ sở Đoàn. Các chuyên đề cụ thể như công tác văn phòng, công tác tuyên truyền, nghiệp vụ quản lý Đoàn viên, công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp. Hội trại tập huấn cán bộ Đoàn - Hội qua 02 lần tổ chức đã trang bị kỹ năng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn nòng cốt với hơn 300 cán bộ Đoàn, Hội tham gia.

cán bộ Đoàn theo Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời động viên, khích lệ cán bộ Đoàn các cấp tích cực tham gia công tác.

### **6.2. Công tác đoàn viên:**

Công tác phát triển đoàn viên được quan tâm triển khai, đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn. Các nguyên tắc, quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên mới được đảm bảo. Đoàn trường thực hiện hiệu quả việc kết nạp đoàn viên mới<sup>53</sup> gắn với các sự kiện chính trị quan trọng, các dịp kỷ niệm thành lập Đoàn hằng năm.

Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” giai đoạn 2018 - 2022 được kiên trì triển khai, gắn kết quả rèn luyện đoàn viên với điểm rèn luyện sinh viên (đối với đoàn viên là sinh viên), với việc đánh giá cán bộ giảng viên và các đề cử khác (đối với cán bộ, giảng viên trẻ), góp phần phát huy yếu tố tự rèn luyện của đoàn viên. “Ngày đoàn viên” được tổ chức thiết thực, sáng tạo<sup>54</sup>. Công tác quản lý đoàn viên có sự đổi mới với điểm nhấn là công trình thanh niên Zalo Mini App<sup>55</sup> đã góp phần nâng cao chất lượng quản lý, theo dõi quá trình rèn luyện của đoàn viên. Các cấp bộ đoàn đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đoàn viên, đảm bảo tính chính xác, khoa học trong quản lý.

### **6.3. Công tác xây dựng, tổ chức cơ sở Đoàn:**

Tổ chức cơ sở Đoàn được quan tâm nâng cao chất lượng với nhiều giải pháp. Đoàn trường hướng dẫn các cơ sở Đoàn xây dựng chương trình năm học, tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở. Phân công cụ thể đồng chí Thường trực Đoàn trường phụ trách các cơ sở Đoàn để đảm bảo việc theo dõi tình hình hoạt động, nhân sự và kịp thời hỗ trợ các đơn vị khi có vấn đề phát sinh. Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên được cập nhật, bám sát thực tiễn, đảm bảo tính định hướng cụ thể, tạo không gian phát huy thế mạnh của mỗi cơ sở Đoàn theo đặc thù ngành học.

Việc nâng cao chất lượng cơ sở đoàn, nhất là ở các đơn vị khó được Đoàn trường đặc biệt quan tâm. Mô hình “1+1” tiếp tục được thực hiện hiệu quả, tạo điều kiện để các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp hoạt động với các đơn vị khó. Việc phát hiện và nhân rộng các mô hình, cách làm hay từ các cơ sở Đoàn được chú trọng. Nhiều chương trình, hoạt động có quy mô lớn được chuyển dần về các cơ sở Đoàn đăng cai, tạo cơ hội cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở nâng cao năng lực tổ chức, khẳng

<sup>53</sup> Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức kết nạp đoàn viên mới cho **78** sinh viên.

<sup>54</sup> Các hoạt động trong “Ngày Đoàn viên” như trồng cây, sơn mới hệ thống chỉ dẫn lối đi tại các cầu thang bộ tại các tòa nhà, thực hiện khu vực bảng thông tin tại trường, hỗ trợ hướng dẫn thí sinh tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM.

<sup>55</sup> Đây là ứng dụng chạy trực tiếp trên nền tảng Zalo với dữ liệu được trích xuất trực tiếp từ website Đoàn, Hội iuyouth.edu.vn, hỗ trợ đoàn viên tra cứu dữ liệu đoàn viên, tổng hợp các chương trình, hoạt động sắp diễn ra dành cho sinh viên,...

định uy tín, mở rộng mặt trận tập hợp thanh niên. Các đơn vị tập trung xây dựng cơ sở Đoàn “3 chủ động”, thực hiện nội dung các tiêu chí “3 nắm - 3 biết - 3 làm”.

#### **6.4. Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn:**

Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn trong nhiệm kỳ được triển khai bài bản, có kế hoạch<sup>56</sup>, đảm bảo tính phát hiện và định hướng, góp phần giúp các cấp bộ Đoàn đánh giá được hiệu quả, tính khả thi của chương trình công tác Đoàn, khắc phục kịp thời những vấn đề khó khăn, tồn tại, hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Nội dung kiểm tra, giám sát gắn liền với thực tiễn, tập trung vào việc triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết và Chương trình hành động của nhiệm kỳ 2020 - 2022. Hình thức, phương pháp kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; quy trình kiểm tra, giám sát chặt chẽ và khoa học hơn. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra được quan tâm thực hiện. Công tác giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ Đoàn chủ chốt được quan tâm triển khai thường xuyên qua giao ban, tiếp xúc, nắm thông tin dư luận trong thanh niên, sinh viên.

#### **6.5. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trường đối với hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam trường:**

Trong nhiệm kỳ qua, nội dung và phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên được đổi mới theo hướng đáp ứng tốt hơn nhu cầu, sở thích của thanh niên. Vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn đối với Hội được tăng cường<sup>57</sup>. Đảm bảo giới thiệu cán bộ Đoàn tham gia Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam các cấp. Với phương châm “Đoàn mạnh, Hội rộng”, Hội Sinh viên Việt Nam trường triển khai có hiệu quả các chương trình, hoạt động đồng hành cùng sinh viên trong rèn luyện, hỗ trợ, tư vấn sinh viên, nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo sinh viên tham gia các hoạt động Đoàn, Hội.

Tăng cường sử dụng mạng xã hội để lắng nghe ý kiến và định hướng tư tưởng cho thanh niên. Các hoạt động cụ thể nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thanh niên được chú trọng. Công tác kết nối, phát huy tài năng trẻ, sinh viên tiêu biểu trên các lĩnh vực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, tham gia đội ngũ cán bộ Đoàn chủ

<sup>56</sup> Trong nhiệm kỳ đã triển khai 04 đợt kiểm tra chuyên đề tại các cơ sở Đoàn trực thuộc về công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn các cấp, việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, công tác nắm bắt dư luận sinh viên, công tác triển khai thực hiện Chương trình “Rèn luyện Đoàn viên”.

<sup>57</sup> Trong nhiệm kỳ đã chỉ đạo, hỗ trợ Hội Sinh viên Việt Nam trường tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2025. Chế độ giao ban giữa Thường trực Đoàn - Hội được duy trì hiệu quả. Hỗ trợ Hội Sinh viên Việt Nam trường kết nối doanh nghiệp, nguồn lực xã hội nhằm nâng chất các chương trình, hoạt động trọng tâm trong nhiệm kỳ.

chốt được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao uy tín, sức mạnh tập hợp thanh niên của tổ chức Đoàn.

### **7. Đoàn thanh gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị:**

Xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị được xem là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đoàn. Công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được các cấp bộ Đoàn triển khai nghiêm túc. Đẩy mạnh, đầu tư nhiều giải pháp cụ thể<sup>58</sup> nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên về Đảng, đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Duy trì hiệu quả công tác phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp<sup>59</sup>. Đoàn trường kiên trì thực hiện tốt việc rèn luyện đảng viên trẻ và hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời đảng viên kết nạp từ các trường trung học phổ thông được chuyển sinh hoạt đảng về các chi bộ sinh viên.

Phân công cán bộ Đoàn chủ chốt tham gia Ban Chỉ đạo 35 cấp Thành, cấp ĐHQG, tham gia tổ dư luận xã hội của trường để nắm bắt, kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh, tư tưởng trong thanh niên; định hướng dư luận xã hội trong thanh niên và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội của Đoàn các cấp theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 56-HD/TĐTN-BKT ngày 05/01/2015 của Ban Thường vụ Thành Đoàn.

### **8. Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo:**

Công tác tham mưu của Đoàn với Đảng ủy, đề xuất với Ban Giám hiệu trường được thực hiện thường xuyên, đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường. Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện kịp thời, chính xác. Công tác chỉ đạo sáng tạo, quyết liệt, phương thức chỉ đạo có nhiều đổi mới. Nhiều vấn đề quan trọng được tập trung rà soát, chủ động ban hành sớm các văn bản hướng dẫn cho các cơ sở Đoàn vào đầu nhiệm kỳ, đầu năm học. Sự tham gia trách nhiệm, hiệu quả của các cấp bộ Đoàn trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường, các Khoa, Bộ môn đã nhận được sự đánh giá cao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu,

---

<sup>58</sup> Đoàn trường phối hợp với các chi bộ sinh viên tổ chức **04** buổi sinh hoạt chi bộ mở rộng với các chuyên đề về học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế. Tổ chức tọa đàm về chia sẻ giải pháp, kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện Quyết định số 935-QĐ/TU, Quyết định số 936-QĐ/TU, Quyết định số 994-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

<sup>59</sup> Trong nhiệm kỳ, Đoàn trường đã giới thiệu **145** đoàn viên ưu tú cho các chi bộ sinh viên. Trong đó, các chi bộ đã giới thiệu **30** đoàn viên ưu tú tham gia các lớp cảm tình Đảng, tổ chức kết nạp Đảng cho **12** đoàn viên ưu tú.



Ban Chủ nhiệm các Khoa, Bộ môn. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, thông tin, báo cáo. Các chương trình phối hợp với các phòng, ban chức năng, các đơn vị hữu quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo và phát huy đoàn viên, thanh niên được mở rộng, nâng cao chất lượng, qua đó góp phần tăng cường nguồn lực triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

### III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU:

TT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện	Đánh giá
1	<b>100%</b> cán bộ đoàn, đoàn viên, <b>80%</b> thanh niên được tuyên truyền, phổ biến về các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn và nội quy, quy định của nhà trường.	Đảm bảo <b>100%</b> cán bộ đoàn, đoàn viên, <b>80%</b> thanh niên được tuyên truyền, phổ biến về các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn và nội quy, quy định của nhà trường bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến thông qua trang mạng xã hội Đoàn TN – Hội SV trường	Đạt 100%
2	Đến hết nhiệm kỳ, trên <b>80%</b> thanh niên, sinh viên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện. Vận động <b>80%</b> thanh niên, sinh viên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.	Đảm bảo trên <b>80%</b> thanh niên, sinh viên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện. <b>90%</b> thanh niên, sinh viên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.	Đạt 100%
3	Phần đầu có ít nhất <b>10.000</b> lượt sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện mỗi năm học.	Đảm bảo tổ chức và vận động ít nhất <b>10.000</b> lượt sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện mỗi năm học.	Đạt 100%
4	Có ít nhất <b>150</b> đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên.	<b>122</b> đề tài SV được duyệt từ 9/2022 đến 10/2024 là 122	Đạt 81.3%
5	Các sinh viên tốt nghiệp được tham gia tập huấn ít nhất <b>03</b>	Đảm bảo viên tốt nghiệp được tham gia tập huấn ít nhất <b>03</b> kỹ	Đạt 100%

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kết quả thực hiện</b>	<b>Đánh giá</b>
	<b>kỹ năng</b> cần thiết phục vụ cho nghề nghiệp tương lai.	<b>năng</b> cần thiết phục vụ cho nghề nghiệp tương lai thông qua các chương, hội thảo tập huấn kỹ năng, các chuyên đề sinh hoạt công dân	
6	Phát triển <b>100</b> đoàn viên mới.	Phát triển mới 112 đoàn viên	Đạt 100%
7	Mỗi cơ sở đảm bảo hoàn thành tối thiểu <b>01</b> công trình thanh niên trong mỗi năm học.	Đảm bảo mỗi đơn vị hoàn thành tối thiểu 01 công trình thanh niên mỗi năm học	Đạt 100%
8	Giới thiệu <b>150</b> đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp, phân đấu ít nhất <b>15</b> đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú trên tổng số đảng viên mới được kết nạp.	Giới thiệu <b>152</b> đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp, Kết nạp <b>14</b> đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú trên tổng số đảng viên mới được kết nạp.	Đạt 100% Đạt 93.3%
9	<b>100%</b> Cán bộ Đoàn các cấp được tập huấn nghiệp vụ công tác trong năm học.	Đảm bảo 100% Cán bộ Đoàn các cấp được tập huấn nghiệp vụ công tác trong năm học.	Đạt 100%

#### **IV. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN:**

##### **1. Hạn chế:**

Việc triển khai công tác giáo dục, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng còn chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Nội dung, phương thức triển khai của một số cơ sở Đoàn còn chưa sáng tạo. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với công trình, phần việc “Làm theo lời Bác” ở một số Đoàn cơ sở chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục. Việc nắm bắt, định hướng tình hình tư tưởng, dư luận đoàn viên, thanh niên có thời điểm còn bị động, chưa kịp thời.

Các hoạt động tình nguyện chưa phát huy tốt ưu chuyên môn của đoàn viên, thanh niên; xây dựng kế hoạch, kết nối các nguồn lực tại một số cơ sở Đoàn còn hạn chế. Một số đơn vị chưa thật sự quyết liệt trong việc triển khai, hưởng ứng các hoạt động trực tuyến do Đoàn trường phát động. Việc phát huy đội ngũ cán bộ Đoàn khối cán bộ, giảng viên trẻ đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên trong học tập, hoạt động phong trào còn chưa rõ nét. Việc mở rộng hợp tác quốc tế thanh niên còn chưa tương xứng với tiềm năng.

Chất lượng hoạt động tại các cơ sở Đoàn chưa đồng đều, chưa tập hợp được dư địa thanh niên tại đơn vị tham gia hoạt động của Đoàn. Công tác quản lý đoàn viên, đoàn vụ còn lúng túng. Chất lượng, hiệu quả công tác tạo nguồn, bồi dưỡng cán bộ Đoàn chưa đáp ứng yêu cầu. Một bộ phận cán bộ Đoàn cơ sở chưa vững nghiệp vụ công tác. Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động tại các cơ sở Đoàn một số thời điểm chưa được thực hiện xuyên suốt.

## **2. Nguyên nhân:**

Những nguyên nhân khách quan của mặt hạn chế là do tác động của sự thay đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên; thời gian học rút ngắn của sinh viên nhiều khối ngành; tác động tiêu cực của mạng xã hội, xu hướng tiêu thụ thông tin nhanh; ảnh hưởng từ bối cảnh kinh tế - xã hội, các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Song, các nguyên nhân chủ quan là yếu tố tác động trực tiếp và quyết định nhất. Cụ thể, các hoạt động chưa phát huy được ý thức trách nhiệm, tinh thần xung kích, tình nguyện trong thanh niên. Sự đổi mới trong phong trào, hoạt động, đặc biệt là trong mảng giáo dục, tình nguyện còn chậm. Việc đẩy mạnh các hoạt động rèn luyện thể chất cho sinh viên còn hạn chế do điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng.

Công tác cán bộ Đoàn tại cơ sở chưa nhận được sự quan tâm, định hướng sâu sát của Ban Chủ nhiệm một số Khoa, Bộ môn. Cán bộ Đoàn khối cán bộ, giảng viên phần lớn tập trung công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học hoặc làm công tác chuyên môn tại các phòng, ban, trung tâm nên còn hạn chế trong việc sắp xếp thời gian tham gia các hoạt động của Đoàn. Cán bộ Đoàn là sinh viên có thời gian công tác ngắn, một số trường hợp còn chưa chủ động, quyết liệt trong đổi mới, sáng tạo nội dung, phương thức hoạt động tại cơ sở.

## **V. MỘT SỐ KINH NGHIỆM:**

**Một là**, tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Đảng ủy, nhiệm vụ chính trị, chiến lược phát triển của nhà trường gắn với chiến lược phát triển của ĐHQG-HCM; chủ động thường xuyên nắm bắt, dự báo tình hình đoàn viên, thanh niên trong tình hình mới, nhằm chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn gắn với thực tiễn tình hình của đơn vị.

**Hai là**, đẩy mạnh, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Đoàn là cán bộ, giảng viên, gắn năng lực chuyên môn, sở trường với các hoạt động, phong trào thanh niên tại đơn vị nhằm hỗ trợ sinh viên hiệu quả trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện, sinh hoạt.

**Ba là**, thường xuyên thực hiện công tác bồi dưỡng, tập huấn, quy hoạch cán bộ Đoàn chủ chốt, đảm bảo tính kế thừa; quyết liệt trong công tác tạo nguồn, rà soát, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ Đoàn trẻ có năng lực, có tư duy đổi mới sáng tạo, phát huy vai trò nêu gương, tiên phong của cán bộ Đoàn chủ chốt.

**Bốn là**, tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thông tin, báo cáo của Đoàn; tăng cường tập huấn, trang bị nghiệp vụ, kỹ năng kiểm tra, giám sát; bám sát các kế hoạch, chỉ tiêu công tác đã đề ra để hoàn thành đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao nhất.

**Phần thứ hai**  
**PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP**  
**CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRƯỜNG**  
**NHIỆM KỶ VIII (2024 - 2027)**

**I. DỰ BÁO BỐI CẢNH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2024 - 2027:**

Giai đoạn 2024 - 2027 là giai đoạn then chốt của Thành phố nói chung và Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM nói riêng trong việc thúc đẩy đổi mới toàn diện, mạnh mẽ theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giai đoạn này cũng gắn với nhiều sự kiện chính trị trọng đại của Thành phố, đất nước như kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2025), kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và kỷ niệm 50 năm thành phố chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2026). Đây cũng là giai đoạn diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường: quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030; ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng, Đại hội Đoàn các cấp.

Các sự kiện trên có tác động mạnh mẽ đến ý thức, suy nghĩ, tình cảm của đoàn viên, thanh niên trường, là cơ hội để đoàn viên, thanh niên trường bày tỏ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, trách nhiệm, phát huy vai trò của tuổi trẻ với sự phát triển của nhà trường, thành phố và đất nước. Cùng với đó, nhiều cơ hội và thách thức mới đặt ra cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường:

Tình hình an ninh, chính trị khu vực, thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Trước bối cảnh đó, tinh thần chủ động, tiên phong, xung kích đi đầu trong hội nhập quốc tế trở thành yêu cầu tất yếu đối với đoàn viên, thanh niên Việt Nam nói chung và đoàn viên, thanh niên trường nói riêng, đặc biệt là trong môi trường giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học hoàn toàn bằng tiếng Anh, vai trò, vị trí ấy càng cần được thể hiện và khẳng định mạnh mẽ.

Công nghệ phát triển với tốc độ vũ bão, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và các xu hướng mới trong nền kinh tế tri thức. Những tiến bộ này đặt ra yêu cầu mới đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường, đòi hỏi sự đổi mới trong cách tổ chức và hoạt động để nâng cao tỷ lệ tập hợp thanh niên. Đoàn viên, thanh niên trường cần được trang bị kỹ năng số và tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số, góp phần xây dựng một hệ thống giáo dục hiện đại, hội nhập với thế giới.

Các thách thức về biến đổi khí hậu, ô nhiễm, an ninh mạng, kinh tế hậu COVID-19 ảnh hưởng, tác động lớn đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của thành phố; tác động lớn đến nhận thức, tâm lý, thể chất, sức khỏe tâm thần của đoàn viên, thanh niên, đặt ra những thách thức mới cho tổ chức Đoàn. Trong giai đoạn này, tổ chức Đoàn cần thiết kế, xây dựng, tổ chức các hoạt động giúp đoàn viên, thanh niên chủ động thích ứng, linh hoạt trong học tập, rèn luyện nâng cao khả năng ứng phó với những thách thức trên.

Trong bối cảnh đầy cơ hội và thách thức, Đoàn Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM cần phát huy hơn nữa vai trò đồng hành, định hướng, dẫn dắt và truyền cảm hứng đến các thế hệ đoàn viên, thanh niên trường. Phát huy vai trò tiên phong, chủ động trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, là người bạn đồng hành thân thiết, đáng tin cậy của đoàn viên, thanh niên trong học tập, rèn luyện, giúp đoàn viên, thanh niên phát triển toàn diện và sẵn sàng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố, đất nước.

## II. MỤC TIÊU:

Thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho đoàn viên, thanh niên trường; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, trọng tâm là tập trung nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với đất nước, với xã hội; phát huy tính tích cực, tự giác trong việc bồi dưỡng, tự giáo dục rèn luyện của đoàn viên, thanh niên.

Phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trường trong công cuộc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thành phố, trong hội nhập quốc tế và công cuộc chuyển đổi số; đổi mới nội dung, phương thức triển khai các phong trào hành động cách mạng gắn với chuyên môn của đoàn viên, thanh niên.

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh thông qua qua việc đầu tư, nâng chất, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức tổ chức các hoạt động của Đoàn, tăng cường công tác tập hợp thanh niên gắn với nhu cầu, đặc thù của đoàn viên, thanh niên thế hệ Z và điều kiện thực tiễn tại đơn vị; khẳng định rõ vai trò của tổ chức Đoàn trong việc đồng hành, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên, qua đó tạo động lực thúc đẩy đoàn viên, thanh niên nỗ lực không ngừng trong học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, lập nghiệp, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại.

## III. KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG:

**“BẢN LĨNH – TIÊN PHONG – SÁNG TẠO – HỘI NHẬP”**

## IV. CÁC CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM:

1. Hàng năm, **100%** cán bộ đoàn, đoàn viên, **80%** thanh niên được tuyên truyền, phổ biến về các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn và nội quy, quy định của nhà trường.

2. Đến hết nhiệm kỳ, trên **80%** thanh niên, sinh viên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội các cấp triển khai thực hiện. Vận động **100%** đoàn viên, thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

3. Phần đầu mỗi năm học ít nhất đạt **10.000** lượt sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện.

4. Có ít nhất **150** đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên các cấp, 200 ý tưởng sáng tạo được hình thành thông qua các cuộc thi, chương trình hoạt động các cấp.

5. Sinh viên tốt nghiệp được tham gia tập huấn ít nhất **03 kỹ năng** cần thiết phục vụ cho nghề nghiệp tương lai.

6. Phát triển 150 đoàn viên mới.

7. Mỗi cơ sở trực thuộc Đoàn trường đảm bảo hoàn thành tối thiểu **01** công trình thanh niên trong mỗi năm học.

8. Giới thiệu **200** đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp, phần đầu ít nhất **20** đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú trên tổng số đảng viên mới được kết nạp.

9. **100%** Cán bộ Đoàn các cấp được tập huấn nghiệp vụ công tác trong năm học.

## **V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRƯỜNG NHIỆM KỶ VIII (2024 - 2027):**

### **1. Công tác giáo dục:**

Tiếp tục tập trung, triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, khơi dậy khát vọng cống hiến, phát triển đất nước của đoàn viên, thanh niên; chú trọng đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đoàn.

**1.1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 42- CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030” và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:**

#### **1.1.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:**

Triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng bản lĩnh chính trị, khơi dậy khát vọng cống hiến của đoàn viên, thanh niên, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc gắn với việc “Xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên thành phố”, “Hình mẫu sinh viên IU”, “Xây dựng phong cách Cán bộ Đoàn Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM” và chương trình Rèn luyện đoàn viên.

Triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” trong đoàn viên, thanh niên tại đơn vị nhằm giáo dục đoàn viên, sinh viên tự rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, trở thành công dân có

ích cho xã hội. Phát huy vai trò nêu gương, tính tiên phong của đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các cấp, thủ lĩnh sinh viên. Tiếp tục triển khai chương trình “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; “Human of IU”; “IU Miracle” để kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt việc tốt, các tấm gương đạt thành tích xuất sắc trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và nhiều lĩnh vực khác.

Đổi mới hình thức tuyên truyền, học tập, quán triệt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm, tình hình của Nhà trường. Ứng dụng công nghệ số để tổ chức hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị, các hoạt động tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, của Đoàn. Tiếp tục xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh với các không gian trực tiếp tại khu vực thư viện và các mô hình không gian trực tuyến, triển khai trên các kênh truyền thông của đơn vị. Tổ chức định kì “Cuộc thi Điểm hẹn tri thức - tìm hiểu về các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”, cuộc thi nghệ thuật “Theo chân Bác”, tổ chức các buổi chuyên đề tìm hiểu, học tập về Bác với đa dạng các hình thức.

Đoàn trường chỉ đạo, định hướng Câu lạc bộ Lý luận trẻ có giải pháp đột phá để giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trên không gian mạng; chú trọng việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, quán triệt để nâng cao khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác.

Tăng cường công tác dự báo tình hình, chủ động nắm bắt tư tưởng, xu hướng, kịp thời thông tin, định hướng dư luận trong thanh niên thông qua các kênh thông tin của Đoàn trường như IU Youth Voice, IU Youth Page - Tuổi trẻ Đại học Quốc tế, Câu lạc bộ Lý luận trẻ, thông qua các chuyên mục “Chào cờ. Chào!”, “IU 24/7”, “Diệt trừ tin giả”,... Bồi dưỡng khả năng lý luận cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, nâng cao chất lượng hoạt động của các nhóm Trung kiên ở các Đoàn cơ sở và Câu lạc bộ Lý luận trẻ.

### *1.1.2. Công tác giáo dục pháp luật:*

Tiếp tục đổi mới, đa dạng các hoạt động tuyên truyền pháp luật trong sinh viên, đẩy mạnh việc phối hợp, tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hàng năm.

Công tác giáo dục pháp luật thông qua các hội thi, cuộc thi, đợt hoạt động cao điểm và các hoạt động giáo dục pháp luật định kỳ triển khai tập trung gắn các luật mới do Quốc hội thông qua; chủ động tuyên truyền trong sinh viên những kiến thức cơ bản về các bộ luật, luật có liên quan đến đối tượng là sinh viên như Luật Thanh niên, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Luật An toàn giao thông, Luật sở hữu trí tuệ, Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Nghị định 17/2021/NĐ-CP, Nghị định 115/2020/NĐ-CP, Nghị định 116/2020/NĐ-CP, Nghị định 123/2021/NĐ-CP) và các luật liên quan đến



chuyên ngành học, các quy định mới của ngành giáo dục, nội quy, quy chế đào tạo của nhà trường.

Phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên, Phòng Đào tạo Đại học tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về các quy định mới của ngành giáo dục, nội quy, quy chế của Nhà trường trong các buổi sinh hoạt công dân và tuyên truyền trên các kênh thông tin của đơn vị. Phối hợp với Phòng Thanh tra Pháp chế tổ chức định kỳ các cuộc thi pháp luật và mở rộng không gian tuyên truyền trên không gian mạng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị chuyên môn như Đoàn Công an Thành phố Dĩ An, Đoàn Công an TP.HCM, Đoàn Phòng Cảnh sát đường sắt, đường bộ TP.HCM (PC08), Đoàn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PC07) tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật theo từng quý, các cơ sở Đoàn trực thuộc chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành Đoàn trường lồng ghép nội dung tuyên truyền, tìm hiểu các luật liên quan trong các đợt gặp gỡ đoàn viên, thanh niên định kỳ trong mỗi học kỳ.

Nâng cao chất lượng chuỗi hoạt động “Tuổi trẻ Đại học Quốc tế và Pháp luật” chuyên mục “Mỗi tuần một điều Luật”; đồng hành cùng Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức chương trình “Ngày hội Pháp luật” định kỳ hằng năm.

### *1.1.3. Công tác giáo dục truyền thống:*

Chú trọng công tác giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc gắn với các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của Nhà trường, TP. Hồ Chí Minh và đất nước; tăng cường các hoạt động tìm hiểu, cuộc thi, hội thi tìm hiểu kiến thức về lịch sử, văn hóa và pháp luật thông qua chuỗi hoạt động “Điểm hẹn Văn hóa Lịch sử”.

Xây dựng và cho ra mắt, phát triển “Hành trình trực tuyến IU”. Đẩy mạnh việc giới thiệu căn cứ cách mạng của Thành Đoàn đến đoàn viên, thanh niên với nhiều hình thức; tham gia tích cực hoạt động thăm căn cứ của Thành Đoàn, tổ chức hành trình đến với bảo tàng, các địa chỉ đỏ và các không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định.

Tổ chức tốt các chương trình, hoạt động có tính giáo dục cao, có chiều sâu và sức lan tỏa qua các cuộc thi tìm hiểu lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội và Nhà trường cho đoàn viên, thanh niên, tiếp tục lồng ghép các nội dung về tìm hiểu truyền thống, văn hóa, lịch sử dân tộc trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, tăng cường các hoạt động tham quan thực tế “Hành trình đến với bảo tàng”, “Hành trình về địa chỉ đỏ”. Tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề nhằm cung cấp thông tin đến cán bộ Đoàn, Hội, sinh viên về tình hình, chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, diễn biến hòa bình, xu thế toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức. Tăng cường ứng dụng công nghệ, đổi mới hình thức và nội dung trong công tác giáo dục truyền thống.

#### *1.1.4. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống:*

Tổ chức các hoạt động tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và Chương trình hành động số 15-CTr/TĐTN-BTG ngày 11/8/2016 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.

Thực hiện đề án giáo dục ý thức toàn diện cho đoàn viên thanh niên về sự trưởng thành của bản thân trong thời kỳ mới. Phát huy hiệu quả “Không gian đọc sách” - IU Bookzone để nâng cao văn hóa đọc trong sinh viên trường. Tăng cường việc tổ chức các hoạt động học tập chuyên đề, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật đến với đoàn viên, thanh niên thông qua chuỗi hoạt động “IU review books” và Cuộc thi “Những mảng màu bìa sách”. Đoàn cơ sở lồng ghép các chương trình, hoạt động trao đổi sách, trình diễn văn nghệ, các hoạt động nghệ thuật để xây dựng và tạo thói quen đọc sách cũng như nâng cao văn hóa thưởng thức trong sinh viên. Đẩy mạnh triển khai thực hiện “Văn hóa đọc”, “Văn hóa thưởng thức” trong thanh niên với nhiều mô hình, giải pháp tại cơ sở, phát huy các ấn phẩm tuyên truyền, các tác phẩm lịch sử, văn học, nghệ thuật trong giáo dục đoàn viên, thanh niên.

Tiếp tục triển khai hiệu quả việc “Xây dựng các giá trị mẫu hình sinh viên IU”. Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đạo đức cho đoàn viên, đảng viên trẻ trong thời kỳ mới. Đối với sinh viên lấy phong trào “Sinh viên 5 tốt” làm trọng tâm để phấn đấu; tập trung vào nội dung xây dựng thái độ tự rèn luyện, tự học; tích cực, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; độc lập suy nghĩ; xây dựng lối sống lành mạnh, tinh thần tình nguyện vì cộng đồng. Đối với viên chức trẻ, lấy cuộc vận động “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, “Viên chức, người lao động trẻ giỏi, thân thiện” làm trọng tâm để phấn đấu; tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học; hỗ trợ phong trào học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên; tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, phát huy chuyên môn giải quyết các vấn đề tại đơn vị và xã hội.

Tích cực tuyên truyền, định hướng, lối sống văn hóa, các giá trị sống tích cực cho đoàn viên, thanh niên, đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc trong nhà trường và xã hội. Phát động các phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (điện, nước, tài nguyên) trong nhà trường.

#### ***1.2. Đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Đoàn:***

Nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện các sản phẩm tuyên truyền sáng tạo, gần gũi với đoàn viên, thanh niên thông qua các trang mạng xã hội, bản tin, tập san, kỷ yếu, trang thông tin điện tử Đoàn - Hội.

Định hướng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên sát hơn, phù hợp hơn với nhu cầu của đoàn viên, thanh niên; hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, hấp dẫn theo lứa tuổi như: tuyên truyền thông qua hệ thống trang tin điện tử của Đoàn, diễn đàn trên mạng xã hội, qua các chiến dịch quy mô lớn hay thông qua lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; có sự kết hợp trong phương pháp tuyên truyền; lấy việc chuyển biến nhận thức và hành động làm thước đo đánh giá chất lượng công tác tuyên truyền.

Phát huy tối đa vai trò của đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt là lực lượng tuyên truyền viên. Tiếp tục đảm bảo công tác nắm bắt dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên, qua đó định hướng những nội dung, hình thức tuyên truyền cụ thể. Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban và các đơn vị chức năng tại địa phương nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, giáo dục.

## **2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:**

### **2.1. Phong trào Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:**

Tham gia tổ chức, thực hiện các chương trình, hoạt động xây dựng và phát triển nhà trường theo chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy, Ban Giám hiệu theo từng đối tượng cụ thể. Phát huy tinh thần của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và tại địa phương, tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, của thành phố theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI; Nghị quyết đại hội Đảng bộ ĐHQG-HCM lần VI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Quốc tế lần VI. Phấn đấu 100% Đoàn cơ sở thực hiện các công trình, phần việc, tham gia xây dựng và phát triển Nhà trường và Thành phố phù hợp với đặc thù chuyên môn từng ngành học của đơn vị.

Tiếp tục nâng cao vai trò của các cơ sở Đoàn trong việc tham gia phối hợp nắm bắt tình hình dư luận của đoàn viên, sinh viên, an ninh trật tự tại trường. Đẩy mạnh các hoạt động nâng cao nhận thức, hiểu biết, tinh thần, ý thức bảo vệ độc lập, dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tham gia giữ gìn an ninh chính trị của thành phố, đất nước; cảnh giác đấu tranh phòng chống âm mưu thủ đoạn diễn biến hoà bình, tăng cường sức đề kháng của thanh niên về mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Có giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tích cực tham gia xây dựng biên giới, biển đảo vững mạnh. Duy trì và nâng chất các hoạt động phối hợp hoạt động với các đơn vị lực

lượng vũ trang, các đơn vị kết nghĩa tổ chức sinh hoạt chuyên đề trang bị kiến thức, kỹ năng tự vệ và kiến thức về quốc phòng, anh ninh cho cán bộ Đoàn, Đoàn viên, sinh viên.

## **2.2. Phong trào Thanh niên tình nguyện:**

*Tình nguyện tham gia xây dựng văn minh đô thị:* Tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”. Xác lập kế hoạch, triển khai các công trình, phần việc cụ thể tham gia xây dựng đô thị văn minh trong tình hình mới. Đẩy mạnh tuyên truyền về nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong đoàn viên, người dân tại các địa bàn tình nguyện. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động tình nguyện gắn với ký túc xá “Văn minh - Sạch đẹp - An toàn”. Phối hợp với các địa phương tại các mặt trận tình nguyện thực hiện các không gian xanh, cải tạo sân chơi thiếu nhi. Phát huy vai trò của đoàn viên, sinh viên trong giới thiệu, phát huy các di tích lịch sử, văn hóa tại địa phương.

*Tình nguyện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu:* Tiếp tục phối hợp với các địa bàn đóng quân, địa bàn kết nghĩa thực hiện các công trình dân sinh, tham gia hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ đoàn viên, thanh niên địa phương phát triển kinh tế, khởi nghiệp thông qua các hoạt động tập huấn chuyên giao công nghệ. Tăng cường ứng dụng chuyên môn trong các hoạt động tình nguyện; đa dạng hoá cách thức tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên địa phương về xây dựng đời sống văn hoá, phòng tránh tệ nạn xã hội ở khu vực nông thôn.

*Tình nguyện bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh:* Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong đoàn viên, thanh niên đối với việc bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; khuyến khích các mô hình, giải pháp sáng tạo có tính lan toả và hiệu quả lâu dài; tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình hiệu quả như “Trường học không rác thải nhựa dùng một lần”, “Tuần lễ tái chế”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Định hướng các cơ sở Đoàn lồng ghép tuyên truyền về thói quen 4R “Refuse - Reuse - Reduce - Recycle”, thói quen sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, sử dụng phương tiện giao thông công cộng; duy trì có hiệu quả hoạt động trồng cây xanh; có chương trình, hoạt động hưởng ứng các ngày vì môi trường.

*Tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng:* Đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội; nâng chất và lượng đối với lực lượng tình nguyện viên thông qua đẩy mạnh ứng dụng chuyên môn vào các hoạt động tình nguyện; tăng cường kết nối các nhóm tình nguyện tự phát, nhóm sinh viên tình nguyện quốc tế thông qua các kênh truyền thông của Đoàn - Hội trường; phát huy vai trò của cán bộ, giảng viên trẻ trong hoạt động tình nguyện. Duy trì các hoạt động, chương trình tình nguyện ngắn ngày xuyên

suốt trong năm nhằm hỗ trợ mỗi đoàn viên, thanh niên tích lũy ít nhất 05 ngày công tác xã hội. Chủ trương vận động nguồn lực xã hội cùng tham gia vào các hoạt động vì an sinh xã hội, trao tặng học bổng khuyến học cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt.

*Đổi mới phương thức thực hiện phong trào tình nguyện:* Định hướng các cơ sở Đoàn đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động tình nguyện theo hướng ứng dụng chuyên môn, khuyến khích vận dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực hiện các dự án tình nguyện vì an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Duy trì các mô hình tình nguyện trực tuyến hiệu quả nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong đoàn viên, thanh niên, đồng thời mang đến kết quả dài hạn trong các hoạt động, phong trào tình nguyện.

### **2.3. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo:**

Khuyến khích việc đề xuất các sáng kiến của cán bộ Đoàn - Hội, đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ và các ý tưởng sáng tạo của sinh viên trong việc đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới các hoạt động Đoàn - Hội các cấp, các ý tưởng phục vụ cho đời sống sinh viên, các ý tưởng sáng tạo hướng đến phát triển bền vững, góp phần giải quyết các vấn đề thiết thực của tổ chức và xã hội.

Phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ của tổ chức Đoàn trong hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến khả thi. Tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng để có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ nhằm cụ thể hóa hoặc triển khai thử nghiệm các ý tưởng, sáng kiến, đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao trong giảng viên trẻ và sinh viên vào thực tiễn.

Đẩy mạnh việc đăng tải các nội dung tuyên truyền, giới thiệu những gương cá nhân và tập thể có mô hình, ý tưởng, giải pháp sáng tạo đã đạt hiệu quả và các thành tựu thực tiễn trên các phương tiện thông tin, mạng xã hội của Đoàn trường và các cơ sở. Thường xuyên thông tin, hỗ trợ truyền thông, giới thiệu các cuộc thi, chương trình, khóa tập huấn đổi mới sáng tạo đến Đoàn viên, sinh viên.

Nâng chất các sân chơi, chương trình sáng tạo theo đa dạng hình thức như hội trại, ngày hội, cuộc thi ý tưởng sáng tạo, cuộc thi khởi nghiệp, giải thưởng sáng kiến sinh viên. Tập trung các hoạt động trọng điểm, mở rộng quy mô và quốc tế hóa các chương trình nhằm khai thác hiệu quả thế mạnh và nguồn lực hiện có, từ đó tạo được bản sắc và dấu ấn riêng.

Đẩy mạnh việc chuyển đổi số trong các hoạt động Đoàn. Chủ động học hỏi, vận dụng các công cụ, các ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại nhằm tạo ra sự đổi mới, tối ưu hóa và đạt được hiệu quả cao trong các hoạt động, từ đó phát huy được khả năng và đẩy mạnh sự sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong thời kỳ chuyển đổi số.

## **3. Tổ chức các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên:**

### **3.1. Chương trình đồng hành cùng thanh niên trong học tập:**

Thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên trong công tác hỗ trợ sinh viên trong học tập và nghiên cứu khoa học, tạo được điều kiện thuận lợi, chủ động tổ chức nhiều hoạt động tạo môi trường và thu hút đông đảo sinh viên và cán bộ, giảng viên trẻ phát huy kiến thức, kỹ năng trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Nâng cao chất lượng, sự chủ động trong học tập và nghiên cứu khoa học thông qua các chương trình tập huấn, tọa đàm, hội thảo, cuộc thi gắn với chuyên môn và chuyên ngành học, nhằm động viên tinh thần học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả trong cán bộ, giảng viên trẻ và sinh viên trường.

Duy trì hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ học thuật, các câu lạc bộ hỗ trợ học tập, các lớp chia sẻ và ôn tập trước các kì thi tại các Đoàn Khoa, Bộ môn để giúp sinh viên củng cố kiến thức. Chú trọng việc hỗ trợ tâm lý cho Đoàn viên, sinh viên vượt qua khủng hoảng trong quá trình học tập và sinh hoạt tại trường. Đẩy mạnh bồi dưỡng, phát huy các tài năng trẻ, đặc biệt là kết nối đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ (trên vai trò của Cố vấn học tập, Trợ lý thanh niên) trong việc đồng hành cùng sinh viên học tập và nghiên cứu khoa học theo định hướng phát triển chung của nhà trường.

Phối hợp với các Khoa, Bộ môn và các phòng ban, trung tâm trong nhà trường tiếp tục duy trì các quỹ học bổng hỗ trợ học tập và khuyến khích học tập cho sinh viên, vận động nguồn lực xã hội, giới thiệu học bổng các cấp đến các bạn Đoàn viên, sinh viên khó khăn. Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu tăng cường các hình thức hỗ trợ, khen thưởng nhằm khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, tổ chức khen thưởng các công trình nghiên cứu khoa học đạt giải cao và các tập thể có phong trào học tập, nghiên cứu khoa học xuất sắc. Định kỳ tổ chức gặp gỡ đối thoại với lãnh đạo nhà trường để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của sinh viên.

### ***3.2. Chương trình đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp:***

Phối hợp với các phòng, ban, trung tâm trong việc tổ chức các chương trình kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên, các chương trình tham quan nhà máy, công ty, chương trình hội thảo giao lưu kinh nghiệm giữa nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và sinh viên, chương trình ngày hội việc làm nhằm cung cấp thông tin về thị trường lao động, các chính sách, quy định, luật lao động, trang bị các kiến thức về khởi nghiệp, lập nghiệp, giới thiệu các cơ hội việc làm, thực tập cho đoàn viên, sinh viên.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu sinh viên tham gia các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các cấp, các chương trình tuyển dụng quản trị viên tập sự do các tập đoàn đa Quốc gia, công ty trong và ngoài nước tổ chức. Tăng cường tổ chức các hội thảo, tọa đàm, định hướng chuyên ngành, định hướng nghề nghiệp việc làm phù hợp với đặc thù, chuyên môn của đơn vị.

Các Đoàn Khoa, Bộ môn phát huy vai trò cầu nối giữa sinh viên, các chuyên gia và doanh nghiệp trong các hoạt động hội thảo chuyên đề, giao lưu, tham quan doanh nghiệp, thực tập, tiếp tục phát triển các mô hình, các cuộc thi học thuật và các chương trình giao

lưu, liên kết với doanh nghiệp... Phát huy các kênh liên lạc cựu sinh viên của Khoa/Bộ môn để tổ chức các chương trình giao lưu, hội thảo tư vấn về các phương pháp học tập, định hướng việc làm cho sinh viên sau khi ra trường.

### ***3.3. Chương trình đồng hành cùng thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần:***

Tập trung triển khai các hoạt động nâng cao kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên, chủ động nghiên cứu, cập nhật các nội dung kỹ năng mới vào chương trình trang bị kỹ năng cho sinh viên. Đa dạng hóa hình thức tập huấn kỹ năng trực tiếp và trực tuyến. Phát huy các cơ sở Đoàn triển khai các chuyên đề kỹ năng gắn với phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

Duy trì có hiệu quả, thường xuyên các hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần cho sinh viên. Phát huy đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở trong chủ động phát hiện, hỗ trợ bước đầu sinh viên gặp các vấn đề trong sức khỏe tâm thần. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, các sân chơi giao lưu nghệ thuật cho sinh viên. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức đa dạng các hoạt động thể thao, hội thao, khuyến khích đoàn viên, sinh viên chủ động rèn luyện sức khỏe. Tham mưu chế độ hỗ trợ, khen thưởng các đội tuyển thể thao đạt thành tích cao tại các giải thi đấu cấp Thành và toàn quốc. Phát triển, đầu tư nâng chất các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích nhằm đa dạng hóa môi trường sinh hoạt, rèn luyện cho đoàn viên, sinh viên.

### **4. Thực hiện chương trình Vì đàn em thân yêu:**

Duy trì và triển khai có hiệu quả chương trình “Vì đàn em thân yêu” trong các chiến dịch tình nguyện thông qua việc đẩy mạnh phối hợp với các quận, huyện, Thành Đoàn TP. Thủ Đức, nâng chất các hoạt động chăm lo, phát triển đối tượng thiếu nhi qua các buổi giao lưu, sinh hoạt, sân chơi thiếu nhi.

Tăng cường vận động nguồn lực xã hội cùng tham gia các công trình, phần việc hỗ trợ nhu cầu học tập, vui chơi của thiếu nhi trong các chương trình, chiến dịch tình nguyện trong nhiệm kỳ; phối hợp cùng địa bàn đóng quân, địa bàn kết nghĩa trao tặng các phần học bổng khuyến học.

Chỉ đạo các cơ sở Đoàn lồng ghép triển khai chương trình “Vì đàn em thân yêu” trong các hoạt động, chương trình tình nguyện tại đơn vị, trong đó đặc biệt chú trọng tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, sân chơi khoa học, các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường.

### **5. Công tác quốc tế thanh niên:**

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước về các chính sách hội nhập quốc tế trong thanh niên, nâng cao chuyên môn, bản lĩnh, khả năng ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập trong thời đại số. Khuyến khích các câu lạc bộ ngoại ngữ duy trì tổ chức các

chương trình, hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện ngoại ngữ; chủ động tổ chức các ngày hội giao lưu văn hoá các nước tạo điều kiện cho sinh viên được tìm hiểu, học hỏi kiến thức mới; tiếp tục phát huy thế mạnh trong việc tổ chức các cuộc thi sử dụng ngoại ngữ, các chương trình tìm hiểu kiến thức về các nước ASEAN và quốc tế.

Chỉ đạo Hội Sinh viên trường tiếp tục thực hiện đề án “Chuyên giao các mô hình, giải pháp hiệu quả trong hoạt động sinh viên giữa Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quốc tế với tổ chức sinh viên tại các trường đại học nước ngoài” giai đoạn 2023 - 2025; triển khai các đội hình tình nguyện có sự tham gia của sinh viên quốc tế trong các chiến dịch tình nguyện. Phối hợp với các Khoa, Bộ môn và bộ phận hỗ trợ sinh viên quốc tế của trường tổ chức các chương trình, hoạt động giao lưu, gắn kết sinh viên trong nước và nước ngoài đang học tập tại trường.

## **6. Công tác xây dựng Đoàn và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên:**

### **6.1. Công tác cán bộ Đoàn:**

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn”, đầu tư giải pháp nhằm đánh giá hiệu quả lao động cán bộ Đoàn cấp trường, tham mưu tuyên dương, khen thưởng kịp thời. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, xây dựng kế hoạch quy hoạch cán bộ bài bản, khoa học và có tính kế thừa. Đổi mới hình thức tập huấn, trang bị năng lực nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt, từng bước chuẩn hóa công tác tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ Đoàn.

Tiếp tục mưu cho Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ cho cán bộ Đoàn chủ chốt theo quyết định số 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn; triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

### **6.2. Công tác đoàn viên:**

Tiếp tục thực hiện Chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, đổi mới về cách thức đánh giá và ghi nhận quá trình rèn luyện, xây dựng cách thức triển khai phù hợp để đoàn viên chủ động trong việc đăng ký và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Phát huy ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, theo dõi và đánh giá chất lượng đoàn viên, kết hợp kết quả đánh giá đoàn viên với điểm rèn luyện sinh viên.

Chú trọng công tác phát triển Đoàn viên, tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên mới gắn với các dịp lễ kỷ niệm lớn trong các năm học. Đổi mới, đa dạng hóa hình thức tổ chức các hoạt động theo hướng giáo dục trải nghiệm, phù hợp với nhu cầu của đoàn viên thế hệ gen Z.



Đẩy mạnh thực hiện chủ trương 1+1 phù hợp với tình hình thực tiễn. Tổ chức hiệu quả các “Ngày Đoàn viên” trong nhiệm kỳ. Chuẩn hóa quy trình tiếp nhận Đoàn viên mới và chuyển sinh hoạt đoàn, sử dụng hiệu quả hệ thống quản lý Đoàn viên từ cấp cơ sở đến cấp trường theo triển khai của cấp trên.

### ***6.3. Công tác xây dựng, tổ chức cơ sở Đoàn:***

Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng chi đoàn vững mạnh theo 3 tiêu chí “3 năm - 3 biết - 3 làm”. Đầu tư, hướng dẫn cho hoạt động chi đoàn, đoàn cơ sở; có kế hoạch theo dõi, hỗ trợ các đơn vị yếu. Duy trì mô hình quản lý và hỗ trợ các cơ sở theo hướng phân công thường trực Đoàn theo dõi, đồng hành trong từng hoạt động. Khuyến khích các cơ sở phối hợp tổ chức hoạt động để nâng cao chất lượng nội dung chương trình và phát huy hiệu quả công tác tập hợp đoàn viên, thanh niên. Đổi mới và đa dạng phương thức sinh hoạt chi đoàn nhằm đảm bảo có chất lượng và hiệu quả, phù hợp và linh hoạt thích ứng với các điều kiện học tập trong tình hình mới.

### ***6.4. Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn:***

Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát; củng cố về nhân sự và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường. Tăng cường hiệu quả, chất lượng của công tác giám sát, phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên trong việc tự kiểm tra, giám sát nhằm góp ý điều chỉnh trong công tác chỉ đạo đối với Thường trực Đoàn trường.

Thực hiện giám sát việc chấp hành Điều lệ Đoàn, các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương Đoàn và Thành Đoàn, các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, việc thực hiện các chương trình, đề án của nhiệm kỳ, công tác cán bộ Đoàn, công tác thanh niên. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường tăng cường tham mưu các giải pháp cho Ban Thường vụ Đoàn trường đổi mới phương thức chỉ đạo sau quá trình kiểm tra, giám sát.

Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường theo từng năm học, định kỳ tập huấn công tác kiểm tra, đảm bảo 100% cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát được bồi dưỡng, tập huấn ít nhất 01 lần/học kỳ, Đoàn trường thực hiện kiểm tra ít nhất 02 chuyên đề, giám sát 01 chuyên đề trong mỗi năm học, cơ sở Đoàn kiểm tra ít nhất 01 chuyên đề, giám sát 01 chuyên đề trong mỗi năm học.

Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường xây dựng kế hoạch, chương trình công tác đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Đoàn, quy chế, nề nếp sinh hoạt, công tác quản lý đoàn viên, đoàn phí, việc thực hiện Nghị quyết, chương trình công tác năm học của Đoàn trường.

Đẩy mạnh và đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát chuyên đề, nâng cao hiệu quả tham mưu sau công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng đề xuất giải pháp để giải quyết những vấn đề tồn tại, hạn chế, nâng cao nhận thức, năng lực của đội ngũ cán bộ Đoàn được phân công làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện

xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

**6.5. Đổi mới, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn đối với hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam trường:**

Tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp trang thông tin điện tử của Đoàn - Hội trường tại địa chỉ [iuyouth.edu.vn](http://iuyouth.edu.vn), đồng thời xây dựng nội dung cho chuyên mục Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trên trang thông tin của nhà trường. Tăng cường tuyên truyền về tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Việt Nam trường trên các phương tiện truyền thông đa kênh; đẩy mạnh việc tập hợp thanh niên qua các nền tảng trực tuyến; tăng cường ứng dụng các công cụ trực tuyến trong việc tổ chức các chương trình, hoạt động và theo dõi dư luận trong đoàn viên, thanh niên.

Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam, hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động và thành lập mới các Câu lạc bộ - Đội - Nhóm nhằm tạo môi trường sinh hoạt, rèn luyện cho đoàn viên, thanh niên. Đảm bảo vai trò của cán bộ Đoàn chủ chốt trong việc điều hành công tác Hội, định hướng chính trị và tư tưởng cho các hoạt động của Hội; phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các phong trào của Hội nhằm phát huy tối đa vai trò của Hội Sinh viên trường trong việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và giới thiệu Hội viên ưu tú cho Đoàn xét kết nạp.

Duy trì và triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển Hội viên như chỉ đạo các cơ sở Đoàn và đoàn viên tham gia xây dựng Hội, đóng vai trò nòng cốt trong các tổ chức Hội; chỉ đạo các cấp bộ Đoàn chủ động hỗ trợ Hội trong công tác tập huấn cán bộ, xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở Hội, vận động sinh viên gia nhập Hội và đóng góp ý kiến cho chương trình công tác của tổ chức Hội các cấp.

**7. Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị:**

Phối hợp cùng các Chi bộ sinh viên phát huy vai trò của Đảng viên trẻ làm nòng cốt trong hoạt động, bồi dưỡng về nhận thức chính trị và tinh thần cách mạng cho đoàn viên ưu tú, chú trọng công tác nắm bắt, tạo môi trường cho đoàn viên phấn đấu đạt danh hiệu “Đoàn viên ưu tú”.

Quan tâm, đầu tư thực hiện công tác phát triển và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đoàn cơ sở chú trọng công tác nắm bắt, tạo môi trường cho đoàn viên phấn đấu đạt danh hiệu “Đoàn viên ưu tú”. Quan tâm việc giới thiệu kết nạp Đảng từ nguồn “Sinh viên 5 tốt”, “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, “Viên chức trẻ giỏi, thân thiện”, “Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác”.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về Đảng, hệ thống chính trị, vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính

sách và pháp luật của Nhà nước trong lao động, học tập và trong đời sống sinh hoạt; hàng năm tổ chức tọa đàm đề xuất các giải pháp và nội dung hoạt động cho các Nhóm Trung kiên, tổ chức cho đoàn viên ưu tú gặp gỡ các chi bộ sinh viên, Đảng ủy trường nhằm giải đáp thông tin và nắm bắt tình hình tư tưởng, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên.

Tăng cường các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tiếp tục củng cố, xây dựng đội ngũ tham gia thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Đề án số 05-ĐA/TU ngày 19/6/2022 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về “Tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn từ cấp trường đến cấp cơ sở là đội ngũ tuyên truyền viên có kiến thức, nhạy bén, kỹ năng thanh vận phù hợp.

Nâng cao trình độ lý luận, khả năng phản biện và nhận thức chính trị trong cán bộ Đoàn, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên; chủ động, tích cực đấu tranh phản biện đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch.

### **8. Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo:**

Chủ động tham mưu với Đảng ủy trường trong việc xác lập cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Đoàn trong mỗi năm học. Thực hiện tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo thực hiện các vấn đề liên quan đến công tác thanh niên tại đơn vị, tham mưu triển khai việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030 theo đặc thù của nhà trường.

Hoàn thành các nội dung theo nghị quyết của Đảng bộ trường do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường, chủ động tham mưu, đấng cai tổ chức các hoạt động của cấp ĐHQG-HCM, cấp Thành phố do Ban Cán sự Đoàn và Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh định hướng. Đẩy mạnh các nội dung phối hợp với các phòng, ban, trung tâm trong trường tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, sinh viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của sinh viên trong nhà trường, tăng cường và chuyên môn hóa công việc của từng đơn vị để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Tiếp tục duy trì và ký kết phối hợp với các đơn vị hữu quan, Đoàn các trường. Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, thanh niên, khai thác nguồn lực phục vụ các chương trình, hoạt động tình nguyện. Tăng cường hoạt động của cán bộ cấp trường tại các cơ sở Đoàn, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương chuyển trọng tâm hoạt động về

ơ sở. Chỉ đạo hoạt động có kế hoạch, chương trình cụ thể, hướng dẫn nội dung công tác Đoàn Khoa, Bộ môn.

Đẩy mạnh chuyên đổi số trong công tác Đoàn, tăng cường số hóa thông tin các hoạt động Đoàn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, số hóa thông tin, dữ liệu công tác Đoàn và phong trào thanh niên đơn vị, tiếp tục phát huy chế độ thông tin báo cáo, giảm tải việc báo cáo qua văn bản.

## **VI. CÔNG TRÌNH THANH NIÊN GIAI ĐOẠN 2024 - 2027:**

- Khu vực tập luyện thể thao dành cho sinh viên.

**Phần thứ ba**  
**BÁO CÁO**  
**Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn**  
**TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM**  
**Khóa VII, Nhiệm kỳ 2022 - 2024**

-----

Với tinh thần trách nhiệm cao, sau hơn 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Quốc tế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2024, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Quốc tế đã từng bước khẳng định vai trò trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, góp phần phát triển năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, từ đó, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường.

Tại Đại hội lần này, Ban Chấp hành Đoàn trường khóa VII nghiêm túc kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Quốc tế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2024 với những ưu điểm, hạn chế, cụ thể như sau:

**I. TÌNH HÌNH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ VỪA QUA**

**1. Số lượng, cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư được bầu.**

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Quốc tế khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2024 được Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Quốc tế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2024 tín nhiệm bầu ra gồm 21 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn Trường đã bầu ra Ban Thường vụ Đoàn trường gồm 07 đồng chí, trong đó gồm 01 đồng chí Bí thư và 02 đồng chí Phó Bí thư.

**2. Tình hình biến động và công tác kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư trong nhiệm kỳ.**

Do yêu cầu về công tác cán bộ, Ban Chấp hành Đoàn trường đã tổ chức 03 lần kiện toàn:

- Vào tháng 7/2022 có 04 đồng chí không còn tham gia Ban Chấp hành do tốt nghiệp trong đó có 01 đồng chí Ban Thường vụ, thực hiện bầu bổ sung 04 đồng chí tham gia Ban Chấp hành và 01 đồng chí tham gia Ban Thường vụ.

- Vào tháng 3/2024 có 03 đồng chí không còn tham gia Ban Chấp hành do chuẩn bị tốt nghiệp, thực hiện bầu bổ sung 03 đồng chí tham gia Ban Chấp hành.

- Vào tháng 10/2024, đồng chí Bí thư Đoàn trường thôi công tác, thực hiện bầu bổ sung 01 đồng chí giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường và bổ sung 01 đồng chí tham gia Ban Thường vụ. Hiện nay, Ban Chấp hành Đoàn trường có 20 đồng chí (khuyết 01 đồng chí), Ban Thường vụ Đoàn trường có 07 đồng chí.

**II. LỀ LỐI LÀM VIỆC, PHƯƠNG PHÁP CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH**

**1. Lề lối làm việc:**

- Ban Chấp hành Đoàn trường đã xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ từ đầu nhiệm kỳ, phân công trách nhiệm từng thành viên cụ thể, rõ ràng và luôn nỗ lực bám sát, đảm bảo các nội dung thực hiện theo Quy chế đã đề ra.

- Phát huy tính dân chủ, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động của các thành viên trong Ban Chấp hành.

## **2. Về phương pháp chỉ đạo:**

- Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn trường đã quan tâm và có nhiều đổi mới trong phương thức chỉ đạo, điều hành hoạt động của Đoàn trường Đại học Quốc tế. Đoàn trường luôn linh hoạt và kịp thời đề ra giải pháp để thích nghi với tình hình thực tiễn với việc học tập và rèn luyện của Đoàn viên, thanh niên trường.

## **III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VII, NHIỆM KỲ 2022 - 2024**

### **1. Đặc điểm, tình hình nhiệm kỳ vừa qua:**

- Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Quốc tế đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo, trách nhiệm cao, bám sát thực thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn trường lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2024), tiếp tục giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh qua các năm học.

- Ban chấp hành Đoàn trường đã chủ động, tích cực đổi mới các hình thức, giải pháp tuyên truyền giáo dục, giáo dục chính trị tư tưởng. Đồng bộ, chuẩn hoá các quy trình, quy định về quản lý, tổ chức, đánh giá hiệu quả sau hoạt động từ cấp trường đến cấp cơ sở. Đã xây dựng và triển khai hiệu quả công cụ, nền tảng quản lý, thống kê, đánh giá việc tham gia hoạt động của Đoàn viên, thanh niên.

- Các hoạt động, phong trào về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong học thuật, khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập quốc tế từng bước được Ban chấp hành Đoàn trường triển khai bài bản, thu hút được sự quan tâm, ủng hộ đông đảo của đoàn viên, thanh niên trường..

- Ban chấp hành Đoàn trường thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường về các vấn đề liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đặc biệt là tình hình tư tưởng, an ninh chính trị sinh viên, tích cực tham gia vào công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng viên trong sinh viên. Đoàn trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban cán sự Đoàn ĐHQG-HCM, Đảng uỷ - Ban giám hiệu nhà trường, sự phối hợp chặt chẽ, tích cực của các Khoa, bộ môn, Phòng – Ban – Trung tâm thuộc và trực thuộc trường trong các hoạt động, phong trào dành cho đoàn viên, thanh niên. Công tác phối hợp tổ chức hoạt động với các đơn vị ngoài trường được phát huy hiệu quả, phát huy điểm mạnh đặc thù của đơn vị nhằm tạo ra nhiều môi trường thực tiễn để đoàn viên, thanh niên viên trường được rèn luyện, học hỏi, trang bị kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ để đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

### **2. Kết quả hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ vừa qua:**

### **2.1. Hoạt động của Ban Chấp hành:**

- Ban chấp hành Đoàn trường luôn đoàn kết, năng động, tích cực, có trách nhiệm với công tác được phân công, đảm bảo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết của Đoàn, của Đảng ủy, Hội đồng trường.

- Đảm bảo xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, chương trình làm việc định kỳ hàng năm, phát huy tốt vai trò chủ động, chuyên môn hoá của các ban chuyên môn trong việc triển khai tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động năm học.

- Ban chấp hành đoàn trường làm tốt công tác tập hợp thanh niên thông qua việc theo dõi, định hướng hoạt động các câu lạc bộ đội nhóm, duy trì chế độ họp giao ban hàng tháng với Hội Sinh viên trường, đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong công tác Hội và hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất cho Hội Sinh viên phát triển.

- Với vai trò đại diện tiếng nói chung của Đoàn viên, thanh niên mỗi cơ sở, các ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường luôn chủ động, lắng nghe ý kiến đóng góp của Đoàn viên, thanh niên, tích cực trong công tác nắm bắt tình hình dư luận và tâm tư, nguyện vọng của Đoàn viên để kịp thời tham mưu, đề xuất giải quyết những vấn đề, khó khăn trong Đoàn viên, thanh niên.

### **2.2. Hoạt động của Ban Thường vụ:**

- Ban Thường vụ Đoàn trường hoạt động ổn định trong suốt nhiệm kỳ 2022 – 2024 với sự đoàn kết, thống nhất cao trong công tác chỉ đạo và triển khai cụ thể hoạt động. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường luôn có ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến.

- Ban thường vụ Đoàn trường không ngừng sáng tạo, đổi mới trong phương thức chỉ đạo và đồng hành cùng hoạt động Đoàn tại các cơ sở, có sự phân công phụ trách cụ thể, gắn bó và hỗ trợ các cơ sở Đoàn, các ban chức năng một cách hợp lý.

- Ban thường vụ Đoàn trường duy trì chế độ họp giao ban, làm việc định kỳ với cơ sở. Định kỳ 02 tuần/lần và giao ban với thường trực Hội sinh viên trường để kịp thời thông tin, thống nhất các nội dung cần triển khai theo định hướng chỉ đạo của cấp trên.

### **3. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành:**

- Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, kiên định về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Luôn đề cao tinh thần tự rèn luyện, học tập và nâng cao trình độ.

### **4. Những khuyết điểm, hạn chế:**

- Đoàn trường có thực hiện công tác lấy ý kiến đánh giá về mức độ hài lòng của Đoàn viên, thanh niên sau mỗi chương trình, hoạt động nhưng chưa đầu tư đúng mức để phân tích, sử dụng các dữ liệu đó cho công tác chỉ đạo, triển khai các hoạt động tiếp theo.

- Một số đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường kiêm nhiệm nhiều vị trí công tác, và là cán bộ Đoàn chủ chốt tại Đoàn cơ sở nên chưa sắp xếp thời gian hợp lý giữa việc học tập và công tác, dẫn đến gặp khó khăn khi tham gia các hoạt động chung của Đoàn

trường, chưa phát huy vai trò hiệu quả theo phân công của Ban chấp hành. Ngoài ra còn một số đồng chí Ủy viên Ban chấp hành chưa chủ động trong việc xây dựng, đóng góp ý kiến, ý tưởng, các giải pháp sáng tạo cho các chương trình, hoạt động của Đoàn trường. Việc phát huy hiệu quả vai trò của từng đồng chí Ủy viên Ban chấp hành trong việc tham mưu các chủ trương, đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế, các vấn đề khó khăn, tồn tại gặp phải trong công tác Đoàn phong trào thanh niên của trường chưa được như mong đợi.

#### **5. Một số bài học kinh nghiệm:**

- Tiếp tục bám sát các chủ trương, định hướng của Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban cán sự Đoàn ĐHQG-HCM, cấp ủy Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và triển khai các công tác, phong trào, hoạt động Đoàn gắn với kế hoạch chiến lược của trường Đại học Quốc và chiến lược phát triển của ĐHQG-HCM. Thường xuyên nắm bắt, dự báo tình hình đoàn viên, thanh niên trong tình hình mới, nhằm chủ động đổi mới nội dung, phương hướng hoạt động của Đoàn gắn với thực tiễn tình hình của đơn vị.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu cho cấp Ủy, Ban Giám hiệu nhà trường. Chủ động đề xuất các giải pháp, tham gia xây dựng, góp ý các chính sách, cơ chế, quy định của nhà trường liên quan đến học tập, sinh hoạt, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, lập nghiệp của Đoàn viên, thanh niên.

- Thường xuyên thực hiện công tác bồi dưỡng, tập huấn, quy hoạch cán bộ Đoàn chủ chốt, cần đảm bảo tính kế thừa. Cần quyết liệt trong công tác tạo nguồn, rà soát, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ Đoàn trẻ có năng lực, có tư duy đổi mới sáng tạo, phát huy vai trò nêu gương, tiên phong của cán bộ Đoàn chủ chốt.

- Tiếp tục tăng cường các giải pháp chuyển trọng tâm hoạt động về cơ sở, tiếp tục phân công và tạo điều kiện cho các cơ sở đăng cai hoạt động cấp trường, nâng cao vai trò định hướng của Đoàn trường trong quá trình tổ chức đồng thời chủ động theo sát để kịp thời hỗ trợ cơ sở tổ chức hoạt động. Đẩy mạnh việc kiểm tra, đeo bám các cơ sở đoàn thực hiện hiệu quả các nội dung công tác đề ra.

- Tạo điều kiện để các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành có thể phát huy tốt nhất vai trò của mình. Thường xuyên thực hiện công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt của Ban Chấp hành Đoàn trường. Kịp thời điều chỉnh và khắc phục những thiếu sót trong công tác chỉ đạo.

**BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ, ĐHQG-HCM  
KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2022 – 2024**